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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 

(Thai Space Consortium: TSC) คร้ังที่ 1/2564 
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.30 น. 

ประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยศรัณย์ โปษยะจินดำ) 

ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยปกรณ อำภำพันธุ์) 

กรรมกำร 

3. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) 
(นำยสำโรช รุจิรวรรธน์) 

กรรมกำร 

4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยนิมิต นิพัทธ์ธรรมกลุ แทน) 

กรรมกำร 

5. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(นำยธวัชชัย อ่อนจันทร์) 

กรรมกำร 

6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชำติ 
(นำงสำวกำญจนำ วำนิชกร แทน) 

กรรมกำร 

7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(นำยพงศ์พันธ์ แก้วตำทิพย์ แทน) 

กรรมกำร 

8. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจยัแหง่ชำติ 
(นำงสำววิภำรตัน์ ดีอ่อง) 

กรรมกำร 

9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  
(นำยศวิต กำสรุิยะ แทน) 

กรรมกำร 

10. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี   
(นำยอนันต์ ทองระอำ รก.แทนอธิกำรบดี) 

กรรมกำร 

11. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
(นำยพงศธร สำยสุจรติ แทน) 

กรรมกำร 

12. อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง  
(นำยเสริมศักดิ์ อยูเ่ย็น แทน) 

กรรมกำร 

13. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
(นำยจงรัก วัชรินทร์รัตน์) 

กรรมกำร 

14. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
(นำยนิวัติ แก้วประดับ) 

กรรมกำร 

15. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล  
(นำยวฤทธ์ิ มิตรธรรมศิริ แทน) 

กรรมกำร 

16. เจ้ำหน้ำท่ีสถำบันวจิัยดำรำศำสตรแ์ห่งชำติ 
(นำยวิภู รุโจปกำร) 

เลขำนุกำร 
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ผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์) 

กระทรวงกลาโหม 
1. รองปลัดกระทรวงกลำโหม (พลเอกชูชำติ  บัวขำว) 
2. เจ้ำกรมเทคโนโลยสีำรสนเทศและอวกำศกลำโหม (พลโทเจษฎำ เปรมนิรันดร) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

1. นำยด ำรงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด  
2. นำยสิทธิพร ชำญน ำสิน 
3. นำยสุวัฒน์ ศรีเศรต 
4. นำงสำวระวีวรรณ นุชประมลู 
5. นำงสำวธันย์ชนก คล่องแคล่ว 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
1. นำยศุภฤกษ์ อัครวิทยำพันธ์ุ 
2. นำงพัชรินทร เหล็กงำม 
3. เรือเอกธีรศักดิ์ ปัญญำภีรวัฒน ์
4. นำยพีรพงศ์ ต่อฑีฆะ 
5. นำยพงศกร มีมำก 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
1. นำยชินะ เพ็ญชำต ิ
2. นำยจิรวัฒน์ ปรำบเขต  
3. นำยณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถยีรธร  

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
1. นำยสมศักดิ์ แดงติ๊บ  

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
2. นำยธีรวัฒน์ บุญสม 
3. นำยสิริชัย เรืองวิเศษ 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรมแห่งชาติ 
1. นำยคมเมธ จิตวำนิชไพบูลย ์
2. นำยปรีชำ เกียรติกิระขจร 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
1. นำยณิรวัฒน์ ธรรมจักร ์
2. นำงสำวณภำภัช  จันทร์อุดม  
3. นำงสำวจุรีวรรณ บญุปล้อง  
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ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

1. นำงสำววัลยำ วิศำลบรรณวิทย์  
2. นำยธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์  
3. นำงสำวนิลุบล จินดำศริ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. นำยมงคล รักษำพัชรวงศ์  
2. นำยพีรพล พรหมพิทักษ์พร 
3. นำงสำวกนกวรรณ ภูธรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. นำยมิตรชัย จงเชี่ยวช ำนำญ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ประธำนฯ กล่ำวเปิดกำรประชุม และเลขำนุกำร (ดร.วิภู รุโจปกำร) ขอให้กรรมกำรบริหำรภำคีควำม
ร่วมมืออวกำศไทย (TSC Board) ที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แสดงตน เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเริ่ม
กำรประชุม โดยมีกรรมกำรเข้ำประชุม 15 ท่ำน 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (TSC Board) 

ประธำนฯ ได้แจ้งที่ประชุมเก่ียวกับค ำสั่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ที่ 96/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย (TSC 
Board) ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรรมกำรจำกหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยรวม 15 หน่วยงำน รวมถึงหน้ำที่และอ ำนำจ
ของ คณะกรรมกำรฯ ชุดนี้ (รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรประกอบ 1) 

มติที่ประชุม:  รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (ศาสตราจารย์ 
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) มอบนโยบายการด าเนินงานของ TSC 

รัฐมนตรี (ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์) ได้กล่ำวมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนของ 
TSC ดังนี้ 

“สวัสดีทุกท่าน เมื่อวันที่  5 เมษายน ที่ผ่านมา คงจ าได้ว่า 12 หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศ
ไทย และ ต่อมาผมได้ลงนามในฐานะ รมว.อว. แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย หรือ TSC 
Board เพื่อให้การด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

และในวันนี้ผมมีความยินดี ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเป็นครั้งแรก 
หลังจากที่ลงนาม MOU กันไปหลายเดือนแล้ว แม้ว่าจะเป็นการประชุม on-line แต่ดีที่ได้มาประชุมกัน  

ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย Thai Space Consortium หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า TSC เป็นความพยายามที่
จะร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จากหน่วยวิจัยและพัฒนา และจากมหาวิทยาลัย รวมถึงเอกชนที่จะดึง
เข้ามาร่วมในอนาคต ผมขอชื่นชมในความพยายามอันนี้ และขอท้าทายให้ท าในสิ่งที่ยากแต่มีความส าคัญ  มีประโยชน์
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อันยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม TSC-1 ส าหรับส ารวจโลก หรือ ดาวเทียม TSC-2 
ส าหรับส ารวจดวงจันทร์ ในอีกประมาณ 7 ปีข้างหน้า  ความท้าท้ายนี้เป็นความท้าท้ายส าหรับทุกคน ทุกคนต้องท างาน
แบบคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมให้มาก ซึ่งแต่ละท่านท าอยู่แล้ว แต่ย้ าเตือนว่าต้องให้มีมากขึ้น งานจึงจะส าเร็จ 
เพราะว่างานนี้ไม่ใช่องค์กรเดียวท า ไม่ใช่คนๆ เดียวท า และไม่ใช่องค์กรไม่กี่องค์กร คนไม่กี่คน แต่มันใช้องค์กรตั้ง 12 
องค์กร คนหลายสิบคนท า 

งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ ไม่ได้เป็นเพียงความหมาย คือ ถ้าใช้ค าภาษาอังกฤษ คือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ 
symbolic   ไม่ใช่เพียงแค่การส่งดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทร์ แต่ผมคิดว่าจะให้มันเป็น symbolic ที่เหนือว่านั่นไป
อีก คือไม่ใช่เป็น symbolic ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักดาราศาสตร์ ส าหรับนักวิจัย เท่านั้น แต่เป็น symbolic 
ของประเทศ ท าให้เป็นพิเศษเหมือนสหรัฐอเมริกาที่ตั้งเป้า และประกาศ และท างานที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ก่อน   
สหภาพโซเวียตให้ได้ เป็น symbolic ส าหรับสหรัฐอเมริกาทั้งหมด อยากจะให้ Thai Space Consortium หรือ TSC 
เป็นอย่างนั้น จะต้องสร้างภาพ สร้างความมั่นใจ ให้คนไทยเห็นศักษภาพของประเทศและมั่นใจในความสามารถของคน
ไทยและนักวิทยาศาสตร์ไทย 

งานต่างๆ ของกระทรวงล้วนส าคัญทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง U2T แต่อะไรที่จะท าให้คนเห็น
ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทย TSC นี่แหล่ะ ผลงานอันนี้ถ้าส าเร็จมา จะเป็นความส าเร็จของทุกคนที่ร่วมกันท า 
consortium ต้องกระจายเครดิตให้ทุกคน ผมให้ความส าคัญในเร่ืองนี้เพราะเห็นว่าพวกเราทั้งหลายตั้งใจ และอย่างที่
พูดหลายคร้ัง พวกเราเก่งกว่าที่ผมคิด และผมต้องย้ าอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้เป็นคนท า แต่ผมได้ไปเห็นที่พวกเราท ากัน
และพวกเราท ากันได้ดี และพวกเรามีความรักความสามัคคีกันที่จะร่วมกัน เพราะว่าท าองค์กรเดียว ท าคนเดียว มันไม่
ส าเร็จ หรืออาจส าเร็จช้ามาก ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ เราจะต้องเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งนอกจาก เก่ง ดี มุ่งมั่นแล้ว ยัง
จะต้องรกัและสามัคคีกัน และคิดถึงประโยชน์ของส่วนร่วมให้มากที่สุด  

ผมขอย้ าว่าพวกเราอย่าท าอะไรไปเร่ือยๆ เพราะถ้าท าอย่างนั้นประเทศไทยจะด้อยพัฒนาที่มีงานวิทยาศาสตร์
และวิจัยไปเรื่อยๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน จะต้องมีอย่างที่ผมพูดมาก่อนแล้วว่าจะต้องมี super 
indicator ในการที่จะท าให้ประเทศไทยดีดตัวเอง จากการติดอยู่ในกับดักการเป็นประเทศก าลังพัฒนาอยู่ร่ าไป ผมคิด
ว่าถ้าพวกเราท าได้ส าเร็จ เป็นความส าเร็จของพวกเราทุกคน ท าให้ยานอวกาศไทยไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้ได้ใน 7 ปี
ข้างหน้า ผมคิดว่าอันนี้แหล่ะเป็นหมุดหมายส าคัญของประเทศ ทุกหน่วยงานที่ร่วมท าได้ดอกผลกันทั้งสิ้น จะได้รับ
เครดิตกันทั้งสิ้น มันจะเป็นอะไรที่จะพลักดันประเทศไทยทั้งประเทศให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วได้ ประเทศที่พัฒนาแล้วคือประเทศที่มีเทคโนโลยี มีงานวิจัยที่จะเป็นฐานของเศรษฐกิจได้ เรื่องการท า
ดาวเทียมหรือท ายานอวกาศได้ จะเป็นฐานที่ส าคัญของเศรษฐกิจอวกาศ ซึ่งเศรษฐกิจอวกาศมีอีกหลายๆประเด็น แต่
ประเด็นที่ส าคัญจะต้องเป็นการที่เราพึ่งตนเองได้ในทางเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ 

การท างานแบบ consortium โดยหลักการนั้นดีมาก แต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ง่าย ส าหรับชาติไหนๆ ไม่ง่าย
ทั้งนั้น แต่ส าหรับคนไทย ผมคิดว่ามันยาก แต่ว่ามีวิธีที่ท าได้ เช่น ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้น าต้องเป็นคนที่มีความเสียสละสูง 
ต้องเผื่อแผ่คนอ่ืน ต้องใจกว้าง ต้องเสียสละให้มาก ยกย่องให้เกียรติคนอ่ืนให้มาก อย่าไปกลัวจะเสียเปรียบใคร คนที่
เป็นผู้น าถ้าพร้อมที่จะให้ และน าแบบที่สุภาพในขณะเดียวกันให้เกียรติกับทุกคน หาผู้น าร่วมให้มาก ผู้น าทุกระดับต้อง
สนใจดูแลนักวิจัย สนใจดูแลนักวิทยาศาสตร์ สนใจดูแลวิศวกร ซึ่งเป็นคนท างานจริงๆ ให้มากเป็นพิเศษ ให้พวกเขามี
ความรู้สึกว่าที่พวกเรา มี consortium มี connection มีความสัมพันธ์ มีงบประมาณ มีอะไรเยอะแยะ เป้าหมายหลัก
คือเพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักวิชาการ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ของเรา  ท าดาวเทียม ท ายานอวกาศได้
และไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้ได้ ถ้าท าได้อย่างนี้ มีโอกาศสูงที่ consortium จะส าเร็จ” 

 มติที่ประชุม:  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ความเป็นมาของ TSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 : ควำมเป็นมำของ TSC 
 

ประธำนฯ ได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของ TSC แก่ที่ประชุมโดยขยำยควำมจำกภำพที่ 1 ดังนี้ :  แนวคิดที่จะท ำ 
TSC เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคที่ท่ำนรัฐมนตรีเป็นท่ำน ดร.อรรชกำ สีบุญเรือง มีกำรพูดคุยหำรือในช่วงนั้นระหว่ำงผู้อ ำนวยกำร 
3 หน่วยงำนคือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ หรือ สทอภ. (ดร.อำนนท์ สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยำ) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน หรือ สซ. (ศำสตรำจำรย์ นำวำอำกำศโท ดร. สรำวุฒิ สุจิตจร) 
และ ผม (ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดำ) ซึ่งเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ หรือ สดร. แล้วน ำมำซึ่งกำร
พบกันอย่ำงเป็นทำงกำรคร้ังแรกในวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 วันนั้นพูดคุยกัน เร่ืองของกำรท ำงำนทำงด้ำน space นั้น
มีควำมส ำคัญส ำหรับประเทศไทยอย่ำงยิ่ง น่ำจะน ำควำมเชี่ยวชำญน ำมำรวมกัน ท ำให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่เข้มแข็งขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรออกแบบและสร้ำงดำวเทียมหรือยำนอวกำศ จึงน ำมำซึ่งกำรลงนำมหนังสือแสดงเจตจ ำนง
ของ 3 หน่วยงำน ต่อมำ สทอภ. เป็นเจ้ำภำพจัด workshop ที่โรงแรมเซ็นทำรำ ที่ลำดพร้ำว เมื่อวันที่  8 ธันวำคม 
2560 โดยมีท่ำนรองนำยกรัฐมนตรี พลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธำน เพื่อระดมสมองเก่ียวกับ mission ของ 
ดำวเทียม TSC-1 จำกนั้นมีกำรด ำเนินงำนเร่ือยมำระหว่ำงทีมงำนของ 3 องค์กร มีกำรจัด workshop ที่ศรีรำชำ โดยที่ 
สทอภ. เป็นเจ้ำภำพ มีกำรจัดท ำ knowledge management ภำยใน 3 องค์กร มีวิทยำกรจำก สทอภ. มำบรรยำยที่ 
สดร. เชียงใหม่ และเร่ืองของกำร operate ดำวเทียม ท ำให้ทีมเข้มแข็งขึ้นมำเป็นล ำดับ  

ต่อมำในปี 2561 ทำง TSC ได้เข้ำพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เพื่อเสนอโครงกำร TSC ขณะด ำรงต ำแหน่งเป็น
รัฐมนตรี กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท่ำน ดร.สุวิทย์ ได้ให้นโยบำยว่ำโครงกำรนี้ควรจะท ำให้มีควำมเข้มแข็ง
ไม่ใช่เฉพำะในสถำบันวิจัย แต่ควรมีกำรขยำยควำมร่วมมือไปยังสถำบันอุดมศึกษำด้วย ในวันนั้นจริงๆ นอกจำก 3 
หน่วยงำน ยังมี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี หรือ มทส. (รศ.ดร.สำโรช รุจิรวรรธน์) และ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ หรือ มจพ. (ดร.พงศธร สำยสุจริต)  รศ.ดร.สำโรช ปัจจุบันเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย
แสงซินโครตรอน ในเวลำนั้นเป็นอำจำรย์อยู่ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และ 3 หน่วยงำน (สทอภ. สดร. และ 
สซ.) ในกำรประชุมครั้งหนึ่งร่วมกันมอบให้ รศ.ดร.สำโรช เป็นผู้จัดกำรโครงกำรของ TSC-1  ต่อมำด้วยนโยบำยของ
ท่ำนรัฐมนตรีสุวิทย์ ที่อยำกให้โครงกำรขยำยออกไปยังมหำวิทยำลัยด้วย ท่ำนให้นโยบำยว่ำโครงกำรน่ำจะตั้ง
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งบประมำณมีกรอบประมำณ 2,000 ล้ำนบำท (เดิมอยู่ที่ 900 ล้ำนบำท) ในกำรท ำ TSC-1 ตอนช่วงนั้นเนื่องจำก
จะต้องมีกำรน ำข้อเสนอโครงกำรเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี เพรำะวงเงินสูงกว่ำ 1,000 ล้ำนบำทจะต้องมีกำร
ท ำ feasibility study เพื่อไปเสนอสภำพัฒน์ฯ รับรองก่อนเข้ำคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป จำกจุดนั้นมำประมำณปี 
2562-2563 เป็นกำรท ำ feasibility study โดย สทอภ. เป็นเจ้ำภำพ และ สดร. ได้ร่วมสนับสนุนงบประมำณ แล้ว
น ำมำซึ่งรำยงำน feasibility study ฉบับสมบูรณ์ในประมำณปลำยปี 2563 แต่ว่ำระหว่ำงนั้นมำตั้งแต่ปี 2562 เกิด
กระทรวงใหม่ คือกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในปัจจุบัน เป็นกำรรวมกันระหว่ำง
สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนที่ให้ทุน ไม่ว่ำจะเป็น สกว. เดิมที่เปลี่ยนมำเป็น สกสว. แล้วมีสภำวิจัยฯ เข้ำ
มำอยู่ภำยใต้กระทรวงเดียวกัน มีกำรเปลี่ยนแปลงกลไกกำรให้ทุนโครงกำรแบบนี้ ต่อมำประมำณปี 2563 สดร. ได้พบ
กับผู้อ ำนวยกำร สกสว. (รศ.ดร.ปัทมำวดี โพชนุกูล) ซึ่งได้ให้แนวทำงว่ำจริงๆ เมื่อเกิดกระทรวงใหม่แล้ว คงไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องน ำโครงกำรนี้เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี (ผ่ำนสภำพัฒน์ฯ) เพรำะกลไกกำรสนับสนุนโดย 
สกสว. สำมำรถท ำได้หำกว่ำมีนโยบำยจำกสภำนโยบำย อววน. ที่เกิดขึ้นใหม่ จึงเป็นที่มำ ในกำรปรับเปลี่ยนแนว
ทำงกำรเสนอโครงกำรฯ เพรำะถ้ำน ำ รำยงำน feasibility study เสนอเข้ำไปที่สภำพัฒน์ฯ และ คณะรัฐมนตรี คงใช้
เวลำอีกนำนพอสมควร ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น จึงน ำโครงกำรนี้เข้ำรับกำร พิจำรณำโดย สภำ
นโยบำยฯ แทน 

จำกนั้นในช่วงจังหวะเดียวกันที่ สดร. ได้พูดคุยกับ มจพ. ในเรื่องควำมเป็นไปได้ในกำรที่จะท ำโครงกำรที่มี
ควำมยำกและท้ำทำยมำกขึ้น  จริงๆ แล้วตำมเป้ำหมำยเดิมของ TSC มีแผนเรื่องกำรส่งยำนอวกำศไปโคจรรอบดวง
จันทร์อยู่แล้วใน Roadmap ที่ 3 หน่วยงำนเคยเสนอไว้ แต่จะเป็นล ำดับที่3 ล ำดับที่ 4 ไม่ใช่ล ำดับที่ 2 ตำมขั้นกำร
ออกแบบ สร้ำงและส่งดำวเทียมหรือยำนอวกำศ มีควำมเห็นร่วมกันว่ำ หำกสำมำรถเลื่อนตัวยำนอวกำศที่จะไปโคจร
รอบดวงจันทร์ให้เร็วขึ้นได้ น่ำจะเป็นผลดียิ่งขึ้น ซึ่งจำกกำรพิจำรณำทำงเทคนิคมีควำมเป็นไปได้สูงมำก จึงได้เรียน ให้
ท่ำนรัฐมนตรี (ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่ำธรรมทัศน์) ทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ครำวเมื่อท่ำนมำเยี่ยม สดร. 
ที่เชียงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 และต่อมำท่ำนได้น ำเร่ืองนี้ไปพูดในที่ประชุมที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วันที่ 14 
ธันวำคม 2563 และท่ำนเห็นว่ำโครงกำรนี้น่ำจะเป็นโครงกำรที่ดีและได้น ำผมและ ดร.พงศธร สำยสุจริต จำก มจพ. 
เข้ำพบท่ำนนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ที่ท ำเนียบรัฐบำล จำกนั้นมีกำรขยำยควำมร่วมมือ ของ TSC 
ไปครอบคลุมมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่ง นอกจำกมหำวิทยำลัย ยังมี ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) ซึ่ง สนช. มี
นโยบำยและท ำกิจกรรมเกี่ยวกับ กำรสร้ำงเศรษฐกิจจำก space หรือ space economy ซึ่งในฐำนะที่ สนช. เป็น
หน่วยงำนที่ท ำด้ำนนวัตกรรมและสนับสนุนให้เกิด start-up จึงเห็นว่ำกำรที่ สนช. เข้ำมำร่วมใน TSC น่ำจะมีผลดีและ
น ำมำซึ่งกำรลงนำม MOU อย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 5 เมษำยน 2564 ของ 12 หน่วยงำน แล้วท่ำนรัฐมนตรีได้มีค ำสั่ง
ของกระทรวง อว. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย คือชุดที่ก ำลังประชุมกันวันนี้ จริงๆ มี
ควำมตั้งใจแต่แรกว่ำจะให้กำรประชุมคร้ังแรกนี้ เป็นกำรประชุมแบบพบกันจริงๆ แต่เนื่องจำกเกิดวิกฤติกำรระบำดของ
โรค COVID-19 ในพื้นที่ในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และอีกหลำยจังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่
สำมำรถที่จะเดินทำงผ่ำนจังหวัดได้โดยง่ำย จึงตัดสินใจว่ำรีบประชุมและกลำยเป็นกำรประชุมในวันนี้ ที่เป็นแบบ on-
line 

มีอีกเร่ืองหนึ่งคือว่ำในช่วงประมำณเดือนมีนำคม- เมษำยน ใกล้เคียงกับที่มีกำรลงนำม MOU กำรด ำเนินงำน
ที่ส ำคัญอันนึงคือทำง สอวช. แจ้งให้ทรำบว่ำควรจะต้องรีบน ำโครงกำร TSC คือกรอบโครงกำรเข้ำอนุมัติในหลักกำร
จำกสภำนโยบำยฯ ซึ่งทำง ดร.วิภู รุโจปกำร (เลขำนุกำรที่ประชุมนี้) จึงได้น ำ feasibility study ที่ สทอภ.เป็นเจ้ำภำพ
ในกำรจัดท ำ มำดัดแปลงให้เป็นข้อเสนอใหม่เพื่อน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ สภำนโยบำยฯ แต่กำรประชุมสภำนโยบำยฯ 
ต้องเลื่อนประชุมเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 มำสู่กำรประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ บัดนี้ทำง
สภำนโยบำยฯ ได้มีมติเห็นชอบหลักกำรโครงกำร TSC แล้ว ซึ่งจะแจ้งในวำระที่ 2.2 ต่อไป  

อันนี้เป็นควำมเป็นมำของ TSC โดยสรุป นอกจำกนี้แล้วมีกำรประชุมร่วมกันของหน่วยงำนหลำยครั้งที่ผ่ำนมำ
เห็นชอบร่วมกันว่ำ TSC จะมีกำรด ำเนินโครง  TSC-Pathfinder (TSC-P) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ทำง สดร. และ สซ. 
ด ำเนินกำรโดยได้รับกำรสนับสนุน จำก บพค. โครงกำรนี้จริงๆ แล้วเป็นโครงกำรที่เป็นกำร training โดยสถำบันใน
ประเทศจีนคือ Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP) จริงๆ แล้วได้ เชิญ 



 

7-22 
 

สทอภ. เข้ำร่วมด้วย แต่ สทอภ. ติดภำรกิจยุ่งกับเร่ือง THEOS-2 ในขณะนั้น แต่มีควำมเห็นร่วมกันว่ำโครงกำรนี้ควรจะ
ด ำเนินกำร ในขณะที่มีกำรด ำเนินกำรส่วนของ TSC-P ภำยใต้กำรสนับสนุนของ บพค. ขณะเดียวกันมีกำรเริ่ม 
ด ำเนินกำรโครงกำรออกแบบและสร้ำงดำวเทียม TSC-1 ซึ่งจะติดตั้ง   Hyperspectral imaging payload  ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ผ่ำนมำมีกำรด ำเนินงำนในสว่นของ Mission Analysis (MA) และ Mission Definition Review (MDR) แล้ว
มีกำรให้ควำมเห็นต่ำงๆ จำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ มีอีกประเด็นหนึ่งคือประมำณปลำยปีที่แล้ว  (กันยำยน 2563) มี
กำรประชุมกันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (ตอนนั้นยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดนี้) ที่ประชุมได้เห็นร่วมกัน ว่ำเนื่องจำก 
รศ.ดร.สำโรช ได้เป็นผู้อ ำนวยกำร สซ. แล้ว ไม่สำมำรถจะเป็น project manager ของ TSC-1 จึงมอบหมำยให้ ดร.
พงศธร สำยสุจริต จำก มจพ. เป็น project manager ของ TSC-1 แทน และ ดร.พงศธร ได้ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของ
ทีมงำนจำก 3 หน่วยงำนหลัก ในขณะนั้น ไม่ว่ำจะเป็น สทอภ. สดร. และ สซ. มีกำรเริ่มด ำเนินกำรในส่วนที่เป็น 
Mission Analysis และ Mission Definition Review ซึ่ ง เข้ ำ ใจว่ ำควำมคืบหน้ ำตรงนี้ ค งจะ ได้พู ดคุ ยกัน ใน
คณะกรรมกำรเทคนิคต่อไป เพรำะว่ำเป็นเร่ืองที่ค่อนข้ำงละเอียดแล้วมีรำยงำนเป็นร้อยๆ หน้ำ ที่ท ำออกมำแล้ว เมื่อมี
กำรปรับแผนตำมที่มีกำรแถลงของท่ำนรัฐมนตรีว่ำประเทศไทยจะส่งยำนส ำรวจไปดวงจันทร์ให้ได้ภำยในปี 2570 หรือ 
2571 ในยำนที่ชื่อว่ำ TSC-2 ซึ่งจะเป็นยำนที่ถูกส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ ทำงทีมงำนได้พยำยำมที่จะท ำแผนให้มีควำม
เป็นไปได้มำกที่สุด TSC-1 จะเป็น platform ที่ส ำคัญในกำรออกแบบโดยทีมงำนคนไทย ทั้ง payload, subsystem 
และ bus ซึ่ง TSC-1 จะถูกใช้เป็น platform ประมำณ 80% ส่วนเพิ่มเติมที่  เหลือของ TSC-2 จะเป็นเรื่องของ 
power supply ซึ่งต้องใช้มำกขึ้นและส่วนที่เป็น thruster ส ำหรับกำรไปถึงดวงจันทร์ โดยที่วำงแผนไว้ว่ำกำรส่งจะ
เป็นแบบดำวเทียมโคจรค้ำงฟ้ำแล้วค่อยๆ de-orbit โดยใช้ Ions thruster จนไปตัดวงโคจรของดวงจันทร์ แล้วชะลอ
ควำมเร็วเพื่อเข้ำสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์  

จริงๆ แล้วมีควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศด้วยว่ำ ควรจะต้องมีโปรเจคขนำดเล็กที่เป็น Key 
Technologies เป็นกำรพิสูจน์เทคโนโลยีให้พร้อมส ำหรับน ำไปสู่ TSC-2 จึงเพิ่มดำวเทียมขึ้นมำคือ PFT1 กับ PFT2 
ซึ่งจะเป็นแบบ Cube-Sat ซึ่งกำรท ำงำนในรำยละเอียด คงต้องคุยกันต่อไป ที่วำงแผนไว้คร่ำวๆ จะมี mission เพื่อ
ทดสอบ Ions thruster และอีก mission เป็นกำรทดสอบ deep space network หรือ telecommunication ใน
ระยะทำงที่ไกลมำกๆ เพรำะว่ำในประเทศไทยไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรท ำ telecommunication จำกระยะ 
400,000 กิโลเมตร แต่ว่ำประเทศไทยมีโครงสร้ำงพื้นฐำนอยู่ เป็นจำนรับสัญญำณต่ำงๆ ที่มีขนำดใหญ่ แล้วสำมำรถที่
จะติดตำมวัตถุในวงโคจรต่ำงๆ ได้ จะต้องมีกำรทดสอบกำรบ่งชี้ต ำแหน่ง หรือว่ำกำรท ำ navigation ของยำน เพื่อจะ
ได้ทรำบต ำแหน่งที่แน่นอน เนื่องจำกยำน TSC-2 นี้จะต้องออกไปไกลกว่ำวงโคจรใดๆ รอบโลกค่อนข้ำงมำก เทคโนโลยี
เหล่ำนี้จึงจ ำเป็นที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรให้ได้ก่อนที่จะส่ง TSC-2 ทั้งหมดนี้เป็นควำมเป็นมำของ TSC บังเอิญผมเป็น
ผู้อ ำนวยกำรคนเดียวที่เหลืออยู่จำก 3 คนแรกที่ตกลงกันเมื่อ 4 ปีที่แล้ว จึงขอถือโอกำสเรียนที่ประชุมให้ทรำบถึงควำม
เป็นมำของ TSC ข้ำงต้น 

มติที่ประชุม:  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.2  ผลการพิจารณากรอบและแผนงานโครงการของ TSC โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
   เลขำนุกำร ได้เรียนที่ประชุมทรำบในกำรน ำข้อเสนอ “โครงกำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยเพื่อ

พัฒนำและสร้ำงดำวเทียมส ำรวจพิภพ เพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของชำติ” (รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำร
ประกอบ 2) ที่ทำงฝ่ำยเลขำฯ TSC ได้ปรับมำจำก feasibility study ของ TSC-1 ที่ สทอภ.-สดร. เคยท ำร่วมกัน เข้ำสู่
กำรพิจำรณำของ สภำนโยบำยฯ กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม แห่งชำติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  
19 กรกฎำคม 2564 ซึ่งท่ำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ 
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) ในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสภำนโยบำยฯ เป็นผู้น ำเสนอ  ซึ่งผลกำรพิจำรณำกรอบและ
แผนงำนโครงกำรของ TSC โดยสภำนโยบำยฯ มีมติ (รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรประกอบ 3 วำระที่ 4.1.2)           
3 ประกำรดังนี้ 
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 ประกำรแรก     คือ เห็นชอบในหลักกำรโครงกำร และแผนกำรด ำเนินงำนของภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยเพื่อ
พัฒนำและสร้ำงดำวเทียม TSC-1 ซึ่งเป็นดำวเทียมส ำหรับส ำรวจและวิจัยใกล้ผิวโลก โดยให้
น ำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 ประกำรที่สอง   คือ เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรของภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย เพื่อพัฒนำและสร้ำง
ดำวเทียม TSC-2 ซึ่งจะเป็นดำวเทียมส ำหรับส ำรวจและวิจัยจำกวงโคจรรอบดวงจันทร์ โดย
ให้น ำ ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 ประกำรสุดท้ำย  คือ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. พิจำรณำ
กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนโครงกำรข้ำงต้นตำมมติของสภำนโยบำยฯ 

 

ข้อแตกต่ำงระหว่ำง TSC-1 กับ TSC-2 คือมติของที่ประชุมเห็นชอบในหลักกำรและแผนงำนของTSC-1 ในขณะที่ 
TSC-2 ยังเป็นกำรเห็นชอบในหลักกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะดำวเทียม TSC-2 นั้นยังไม่เคยมีกำรท ำ feasibility study 
มำก่อน ที่เคยท ำร่วมกันครอบคลุมเพียงดำวเทียม TSC-1 เพรำะฉะนั้น ณ จุดนี้คือจุดที่ TSC ก ำลังก้ำวเข้ำไปในน่ำนน้ ำ
ที่ยังไม่เคยเข้ำไปมำก่อน นี่คือจุดที่จะต้องคุยกันหำรือกันภำยใน TSC มำกยิ่งขึ้น ว่ำประเทศไทยจะสำมำรถก้ำวไปถึง
หลักชัยนั้นได้อย่ำงไร 
  
 ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 
 

1) สทอภ. : ให้ข้อสังเกต 2 ข้อ 
 ข้อแรกคือ ในเชิงหลักกำรคือ โครงกำร TSC ที่ได้น ำเสนอต่อสภำนโยบำย ฯ นั้นเป็นกำรด ำเนินงำนของ TSC 

ภำยใต้ควำมร่วมมือตำม MOU ที่ลงนำมไปเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2564 ทรำบว่ำมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องน ำโครงกำรฯ เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำนโนบำยฯ ด้วยเวลำอันจ ำกัด แต่ด้วย
ขณะนี้ TSC มีด้วยกัน 12 หน่วยงำน ดังนั้นทุกหน่วยงำนควรได้มีส่วนร่วมในกำรท ำรำยละเอียด
ของโครงกำรฯ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศทำงด้ำนอวกำศ จึงขอเสนอให้ทุก
ภำคีได้กลับมำทบทวนข้อเสนอโครงกำรดังกล่ำวอีกครั้ง 

ข้อสองคือ ในเชิงของควำมร่วมมือคือ ใน MOU หน้ำที่ 5/7 ข้อ 3 ส่วนหนึ่ง ระบุว่ำ “กำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจนี้ จะต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ทุนหรือทรัพยำกรอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อก ำหนดของแต่ละหน่วยงำน โดยฝ่ำยที่เก่ียวข้องจะจัดท ำ
เป็นข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรก่อนด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือ”  ดังนั้นเมื่อ TSC มี 12 
หน่วยงำน อยำกให้ร่วมมือกัน ท ำตำมแนวทำงที่ตกลงกันไว้ใน MOU มิฉะนั้น MOU จะไม่มี
คุณค่ำ เพรำะไม่ด ำเนินกำรตำม MOU  

ดังนั้นด้วยข้อสังเกต 2 ข้อนี้ ขอเสนอให้ทุกภำคี ควรจะกลับมำทบทวนข้อเสนอโครงกำรดังกล่ำว หำกมีกำร
ปรับแก้ เมื่อด ำเนินกำรเสร็จแล้วจึงน ำเสนอต่อสภำนโยบำยฯ ให้ทรำบต่อไป 
 

2) เลขำนุกำร : ชี้แจงที่ประชุมว่ำ สิ่งที่เป็นมติจำกสภำนโยบำยฯ นั้นเป็นเพียงกรอบกว้ำงๆ ของแผนกำรด ำเนิน
โครงกำรดำวเทียม TSC-1 ซึ่งในทำงเทคนิคแล้วจะเป็นขั้นต่อไปที่ TSC จะต้องมำประสำนควำมร่วมมือกันว่ำ 
ดำวเทียมดวงนี้จะมีวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรในรำยละเอียด เพื่อที่จะเสนอต่อ กสว. หรือ สกสว. ซึ่งตรงนี้
แผนงำนที่  TSC จะน ำเสนอต่อ สกสว. จะต้องเป็นแผนงำนที่ทุกระดับไม่ว่ำจะระดับผู้ปฏิบัติงำน               
ผู้ประสำนงำน รวมถึง TSC Board มีควำมเห็นชอบร่วมกันก่อนที่ TSC จะด ำเนินกำรใดๆ ต่อไป  
 

3) สทอภ. : ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเรื่องมติทั้ง 3 ข้อจำกสภำนโยบำยฯ ในข้อที่ 1 มีประเด็นที่ส ำคัญคือเห็นชอบใน
หลักกำรโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำนของ TSC-1 ในข้อนี้แม้แต่แนวทำง TSC ต้องมำทบทวนกันใหม่แล้ว
เสนอกลับเข้ำไปในสภำนโยบำยฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจำกนี้แล้วยังมีส่วนท้ำยมติ ให้น ำข้อคิดเห็นของที่ประชุม
สภำนโยบำยฯ ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป อันนี้เป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องช่วยกันรีบด ำเนินกำร แม้ว่ำวำระนี้เป็น
วำระเพื่อทรำบ แต่มีขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำทบทวนทั้ง TSC-1 และ TSC-2 และภำพรวมกันอีกครั้ง 
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โดยด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว มีก ำหนดเวลำที่เป็นไปได้ ภำยใน 1-2 สัปดำห์ แล้วแจ้งกลับไปยังสภำนโยบำยฯ 
ถ้ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 

 

4) รมว.อว. : สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนช่วยกันทบทวนข้อเสนอโครงกำรฯ ภำยในไม่เกิน 2 สัปดำห์ แล้วหำกจะ
น ำกลับเข้ำไปที่สภำนโยบำยฯ อีกคร้ังสำมำรถท ำได้ แต่ส่วนงำนที่ต้องท ำ ท ำไปไม่ต้องช้ำ ให้มันได้ทั้ง 2 อย่ำง
คือควำมรวดเร็วต้องได้ แล้วทบทวนกันไป แต่อย่ำถึงกับขนำดว่ำต้องมำคุยเรื่องตรงนี้ให้จบก่อนแล้วค่อย
ท ำงำนต่อ คิดว่ำท ำไปเลย และถือโอกำสนี้ให้ทุกหน่วยงำนได้ดูข้อเสนอโครงกำรฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นพร้อมกันไป
เลย แล้ว consortium ทั้งหมดสรุปกันให้ได้ภำยใน 2 สัปดำห์ และถ้ำมีควำมจ ำเป็นเอำเข้ำสภำนโยบำยฯ  

 

5) เลขำนุกำร : รับข้อสั่งกำรจำก รมว.อว. ในกำรติดต่อผู้ประสำนงำนเพื่อรับควำมเห็นจำกหน่วยงำนภำคีเพื่อ 
เตรียมสรุปว่ำ TSC มีควำมคิดเห็นอย่ำงไรบ้ำงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนนี้ ที่อำจจะน ำเสนอสภำ
นโยบำยฯ ตำมข้อสั่งกำรของ รมว.อว.  

 

6) สอวช. : แสดงควำมเห็นว่ำหลักกำรของ consortium คือจะใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงำนมำท ำงำนร่วมกัน 
และอยำกจะให้งำนนี้เป็นตัวอย่ำงของกำรท ำงำนในลักษณะ consortium  สภำนโยบำยฯ มีมติเขียนไว้ 
กลำงๆ เห็นชอบในหลักกำรใน ส่วน TSC-1 ด้วยเพรำะว่ำท ำแผนมำจึงมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ให้ไปปรับแผน 
ซึ่งเข้ำใจว่ำแผนยังต้องไปท ำลงรำยละเอียดอยู่ ถ้ำจะสำมำรถปรับได้ทัน สำมำรถเสนอเข้ำกำรประชุมสภำ
นโยบำยฯ ในช่วงเดือนกันยำนี้ได้ ถ้ำไม่ทันจะเป็นรอบหน้ำอีก 2 เดือน อยำกเน้นย้ ำเรื่อง consortium ซึ่ง
พื้นฐำนที่คุยกันมำ TSC เป็นกำรรวมตัวกันเพื่อที่จะใช้จุดแข็งของแต่ละที่มำสำนก ำลัง อยำกจะใช้โอกำสนี้ได้
เป็นตัวอย่ำงของกลุ่มอื่นๆ ที่ท ำด้ำน frontier research  

 

7) รมว.อว. : สั่งกำรให้ TSC ด ำเนินกำรปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรและน ำเข้ำสภำนโยบำยฯ ให้ทันกำรประชุม
เดือนกันยำยน 

 

8) ประธำนฯ : ขอทุกหน่วยงำนซึ่งได้รับเอกสำรอยู่แล้วให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและส่งมำให้ฝ่ำยเลขำฯ ภำยในไม่เกิน
2 สัปดำห์ 

 

9) สอวช. : แจ้งในที่ประชุมว่ำประชุมสภำนโยบำยฯ ครั้งต่อไปวันที่ 15 กันยำยน 2564 ช่วงบ่ำย  
 

10) รมว.อว. : สั่งกำรให้ ทุกหน่วยใน TSC โดยเฉพำะ สทอภ. ต้องปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรฯ ให้เสร็จภำยในวันที่ 
7 กันยำยน 2564 

 

11) สทอภ. : รับข้อสั่งกำรจำก รมว.อว.  
 

12) รมว.อว. : ชมเชยทุกหน่วยงำน TSC ว่ำนี้เป็น spirit ที่ต้องช่วยกันท ำ คือต้องท ำทุกอย่ำง ต้องได้หมด และ
ต้องรวดเร็ว 

 

13) สทน. : ขอให้ฝ่ำยเลขำฯ ช่วยส่งไฟล์ข้อเสนอโครงกำรฯ ที่เป็น WORDS ให้ทุกหน่วยงำนเพื่อง่ำยต่อกำรแก้ไข
หรือเพิ่มเติมได้เร็วขึน้ 

  
มติที่ประชุม :  รับทรำบผลกำรพิจำรณำแผนงำนโครงกำรของ TSC โดยสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชำติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2564 และมอบให้ฝ่ำยเลขำฯ น ำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม 
รวมถึงข้อสั่งกำรของท่ำน รมว.อว. ข้ำงต้น ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2.3  แนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการของ TSC  

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตำทิพย์ ผู้แทนจำก สกสว. ได้กล่ำวถึงมติสภำนโยบำยฯ เห็นชอบในหลักกำร
โดย มอบหมำยให้ กสว. พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนโครงกำรฯ ซึ่ง สกสว. ได้ศึกษำดูแผนกำรด ำเนินงำน
และกรอบงบประมำณของ TSC-Pathfinder ที่ผ่ำนมำ รวมถึงโครงกำร TSC-1 ที่เข้ำสภำนโยบำยฯ และเมื่อครู่ที่
ประชุมได้มีกำรเสนอให้มีกำรทบทวนโครงกำรภำยใน TSC จึงท ำให้ สกสว. ค่อนข้ำงเป็นห่วงในเรื่องแนวทำงกำร
บริหำรโครงกำร โดยเฉพำะโครงกำรที่ เป็น High-Risk High-Return จึงได้ขอยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำในประเทศญี่ปุ่น 
(รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรประกอบ 4) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรหำรือในเรื่องแนวทำงกำรท ำงำน ในวำระที่ 3.2 
ต่อไปด้วย ก่อนอ่ืนขอย้อนกลับไปครำวที่ได้มีโอกำสหำรือนอกรอบ ที่มีท่ำนรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้มีกำรพูดกันถึง
เร่ืองกรอบงบประมำณในภำพรวมของ TSC ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  TSC-Pathfinder (TSC-P), TSC-1 และ TSC-
2 ในกรณีนี้ได้มีกำรตัดงบส่วนของ TSC-P ออกไปใช้งบประมำณจำก หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ
ก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม (บพค.)  โดยปีงบประมำณ 2563  
ได้จัดสรรงบประมำณผ่ำน บพค. รวม 162.33 ลบ. (สดร. 128.40 ลบ. และ สทอภ. 33.93 ลบ.)  ซึ่งในแผน
ปีงบประมำณ 2564 ได้มีกำรเสนองบขึ้นมำ เป็นของ TSC-P 94 ล้ำนบำท และ Flight software 71.94 ล้ำนบำท 
แล้วในปีที่ 3 คือปีงบประมำณ 2565 นี้มีแผนจะเสนองบประมำณ120 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรที่ สกสว. หำรือ
กับ บพค. ทั้ง 2หน่วยงำนให้ทุน มอง TSC ในภำพรวม กำรท ำ Project ส ำคัญ ไม่ใช่เป็นกำรท ำในลักษณะให้เสนอมำ
เป็น Project ย่อยแล้วมำมัดร่วมกัน อยำกให้มีรูปแบบกำรบริหำรในภำพรวม เนื่องจำกในปีงบประมำณ 63 ยังมีงำน
ของโครงกำรบำงส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพรำะฉะนั้นในปีงบประมำณ 64 คำดว่ำกำรสนับสนุนงบประมำณอำจจะเลื่อน
ออกไป อย่ำงไรก็ตำม ปีงบประมำณ 2565 บพค. ตั้งงบประมำณไว้ส ำหรับ TSC ประมำณ 90 ล้ำนบำท ในส่วนของ
ประเด็นที่เสนอสภำนโยบำยฯ กรอบงบประมำณที่เสนอไปเป็นกรอบงบ 891 ล้ำนบำท โดยในปีงบประมำณ 2565 มี
แผนจะใช้เงิน 203 ล้ำนบำท และที่เหลือจะมีรำยละเอียดตำมที่ได้แสดงในข้อเสนอโครงกำร ในส่วน สกสว. เนื่องจำก
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองเทคโนโลยีอวกำศที่ถือว่ำเป็น Flagship อยู่ในแผนด้ำน ววน. อยู่แล้ว แต่แผนด้ำน ววน. นี้จะเริ่มใช้ใน
ปีงบประมำณ 2566 มีชื่อแผนงำนว่ำ “แผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก้าวหน้าล้ ายุคสู่อนาคต และ
เทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ รวมทั้งดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาประเทศด้าน          
ภูมิสารสนเทศและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต”   

สกสว. มองว่ำโครงกำรนี้เป็น Flagship คือโครงกำรที่เป็น High-Risk High-Impact เพรำะฉะนั้นมี
ควำมคำดหวังสูง ในส่วนแผนที่วำงไว้ข้ำงต้นนั้นจะเร่ิมใช้ในปีงบประมำณ 2566 นั่นหมำยถึงงบประมำณที่จะลงมำคร้ัง
แรกน่ำจะเป็นปีงบประมำณ 2566 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อสภำนโยบำยฯ มีมติเห็นชอบในหลักกำรแล้ว อำจจะเริ่ม
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565 แต่จะต้องหำรือว่ำควำมพร้อมในกำรเร่ิมด ำเนินงำนจริงจะพร้อมหรือไม่ เพรำะ TSC 
เป็น consortium ในภำพรวม ไม่ใช่โดยสถำบันใดสถำบันหนึ่ง ต้องแสดงให้เห็นว่ำพร้อมเริ่มด ำเนินกำรได้จริงใน
ปีงบประมำณ 2565 อันนี้เป็นประเด็นที่ สกสว. ตั้งข้อสังเกตไว้ ถ้ำสมมุติ TSC แสดงให้เห็นควำมพร้อมได้ว่ำสำมำรถ
เริ่มได้เลย แม้มีควำมล่ำช้ำของโครงกำรเดิมอยู่ แต่ถ้ำพร้อมจะเริ่ม TSC-1 ได้ สกสว. จะต้องไปท ำกระบวนกำรที่
เรียกว่ำ Reprograming ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่  กสว. ก ำหนดไว้ เพื่อที่จะไปพิจำรณำว่ำอำจจะจ ำเป็นต้องใช้
งบประมำณคงเหลือของกองทุนเท่ำที่จ ำเป็น  ในกำรที่จะท ำให้โครงกำรนี้ เริ่มเดินได้ก่อนที่จะมีกำรใช้แผน ใน
ปีงบประมำณ 2566 แต่ถ้ำดูแล้วมีเงินงบประมำณที่ TSC ได้รับไปแล้วยังเหลืออยู่ สำมำรถใช้งบตรงนั้นด ำเนินงำนไป
ก่อน แล้วเริ่มของบ TSC ในปีงบประมำณ 2566 ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นต้องเตรียมเสนอของบประมำณปี 2566 ซึ่งจะเปิด
รับค ำของบประมำณในเดือนตุลำคม- พฤศจิกำยน 2564 นี้ และ สกสว. จะต้องดูเหมือนกันว่ำหน่วยงำนจะเสนอขอ
งบประมำณเข้ำมำอย่ำงไร อันนี้จะเป็นในส่วนของแผนที่จะเร่ิมใช้ในปีงบประมำณ 2566 สกสว. จะตั้งตัว Key results 
ที่อยำกเห็นให้เกิดขึ้น ตำมที่สภำนโยบำยฯ ผ่ำนควำมเห็นชอบว่ำดำวเทียมที่ประเทศไทยสร้ำงด้วยตนเองสำมำรถส่งไป
ส ำรวจดวงจันทร์ได้ภำยในปี 2570 แล้วจะมีอุปกรณ์พวกกล้องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพรำะฉะนั้น สกสว. ได้เรียนในที่
ประชุมสภำนโยบำยฯ ว่ำจะมี spill over effects เกิดขึ้นค่อนข้ำงมำก ที่เป็นตัวชี้วัดที่ สกสว. อยำกเห็นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำดำวเทียม 
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ส ำหรับเรื่อง funding Modelality กำรที่เป็นโครงกำร Flagship ปัจจุบันกองทุนนี้จะจัดสรรเงินผ่ำน 
PMU ในกรณีนี้คือ บพค. ที่สนับสนุนงบประมำณส่วนนี้อยู่ และจะมีกำรตั้งศูนย์เฉพำะทำงขึ้นมำอีก 2 แห่งคือ สถำบัน
วัคซีน และ TCEL เพรำะว่ำจะมี Flagship ในเรื่องของวัคซีนโควิด ที่เป็นเรื่องส ำคัญอีกเร่ืองนึง และ TCELจะมำดูแล
ในส่วนของ Flagship ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP ซึ่งกรณี TSC นี้อำจจะต้องท ำควำมชัดเจนต่อว่ำจะใช้  

ด ำเนินกำรเป็น PMU เฉพำะทำง   

Funding modality รูปแบบใหม่นั้น ไม่ได้เป็นกำรตั้งศูนย์เฉพำะทำงใหม่ แต่เป็นกำรมอบหมำยให้
หน่วยงำนที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยจะด ำเนินกำรเป็น PMU เฉพำะทำง PMU ที่ก ำลังจะแยกตัวออกมำจำก สอวช. คือ 
บพท. บพข. และ บพค. ส ำหรับประเด็นที่ 2 ที่ สกสว. ค่อนข้ำงเป็นกังวล คือเร่ืองแนวทำงกำรบริหำรโครงกำร จึงจะ
ขอยกตัวอย่ำงโครงกำรที่เป็น High-Impact ของประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่ำ ImPACT ซึ่งย่อมำจำก IMpulse PAradigm 
Change through disruptive Technology program จะเป็นโครงกำรที่พยำยำมจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจประเทศ
ญี่ปุ่น จำกกำรใช้องค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังจำกที่ประเทศญี่ปุ่นเจอสถำนกำรณ์ฟองสบู่แตกตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1980 ประเทศญึ่ปุ่นแทบไม่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ จึงพยำยำมจะท ำเรื่องที่มันเป็น High Impact เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2012-2013 โดยมีสภำนโยบำยฯ คล้ำยๆ กับของประเทศไทยคือ Council for Science Technology and 
Innovation (CSCI) ที่พยำยำมดูว่ำจะมีประเด็นอะไรที่เป็นเร่ืองใหญ่ที่มีผลกระทบที่ส ำคัญที่จะท ำให้ประเทศสำมำรถ
เปลี่ยนไปข้ำงหน้ำได้ Transform เศรษฐกิจได้ กุญแจอันนึงที่คิดว่ำน่ำจะเรียนรู้เป็นตัวอย่ำงได้คือเวลำเลือก program 
เขำเลือกเพียง 16 เรื่อง และในแต่ละ program จะประสบควำมส ำเร็จได้ กุญแจอีกอันที่ส ำคัญคือ program 
manager เพรำะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มท ำอะไร เขำเลือก program manager ก่อนและต้องเป็นคนที่เชี่ยวชำญในเรื่อง
นั้นจริงๆ ช่วงต้นที่ท่ำนรัฐมนตรีพูดถึง leadership ของผู้น ำ อยำกจะเสริมว่ำตรงนี้ เป็นส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นให้
ควำมส ำคัญมำกๆ และอยำกจะเห็นคนที่น ำ Project ส ำคัญระดับชำติ ที่ใช้เงินระดับหลำยพันล้ำน ต้องมีควำม
รับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร สิ่งนี้เป็นเร่ืองส ำคัญ อันนี้เป็นตัวอย่ำงจำกโครงกำร ImPACT ของประเทศญี่ปุ่น 
16 เร่ือง 1 ในนั้นมีเร่ืองที่คล้ำย TSC ด้วยคือเร่ืองดำวเทียมขนำดเล็กซึ่งจะเป็น on demand observation ที่สำมำรถ
ส่งขึ้นเพื่อส ำรวจบำงเรื่องอย่ำงรวดเร็ว มีเทคโนโลยีด้ำน  image processing ที่สำมำรถถ่ำยรูปได้ละเอียดมำกแล้ว
สำมำรถเอำมำใช้ได้ทันท่วงที ประเทศญี่ปุ่นมอง 16 เร่ืองนี้ส ำคัญที่จะมำ transform เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ แต่สิ่งที่อยำก
ให้ได้จำกกำร learning โครงกำร ImPACT คือรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ สกสว. มองว่ำ
โครงกำรที่ เป็น Flagship ที่ส ำคัญมำก ต้องมีใครหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งที่ มี  fully accountable ต่อ
ควำมส ำเร็จของโครงกำรนี้ 

ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 

1) ประธำนฯ : ชี้แจงเรื่องควำมล่ำช้ำของ TSC-P ซึ่งจริงๆ แม้ว่ำเป็นงบประมำณปี 2563 แต่ว่ำ บพค. ลงนำมใน
สัญญำให้เร่ิมด ำเนินโครงกำรคือ สิงหำคม 2563 ไม่ใช่ ตุลำคม 2562 ตอนนี้เพิ่งจะครบ 1 ปี และควำมล่ำช้ำ
ไม่ได้มำก และสำมำรถจัดกำรได้ แต่มีควำมเห็นว่ำถ้ำโครงกำร TSC-1 ไม่ได้เริ่มในปีงบประมำณ 2565 
อำจจะมีปัญหำเหมือนกัน เพรำะหำก TSC มีเป้ำชัดเจนว่ำจะต้องส่ง TSC-2 ให้ได้ ภำยในปี 2570-2571  
กำรด ำเนินกำรอำจมีควำมล่ำช้ำ และข้อให้ทำง มจพ. ให้ควำมเห็นในกำรเร่ิมโครงกำร TSC-1 ซึ่งจริงๆ เร่ิมไป
บ้ำงแล้ว ตั้งแต่ท ำ Mission Analysis ในปีที่ผ่ำนมำ 

2) มจพ. : ให้ควำมเห็นว่ำ ในทำงเทคนิคควำมส ำเร็จของที่ TSC-2 ขึ้นอยู่กับควำมส ำเร็จของ TSC-1 เพรำะว่ำ 
TSC ตั้งเป้ำไว้ว่ำจะพัฒนำเองเกือบทั้งหมดภำยในประเทศไทย เพรำะฉะนั้นถ้ำ TSC-1 ล่ำช้ำเป็นธรรมชำติที่ 
TSC-2 จะต้องล่ำช้ำออกไปด้วย ณ ปัจจุบัน TSC-1 อยู่ในจุดของกำรท ำ system requirement review ถ้ำ
ส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยภำยในปีนี้ TSC พร้อมที่จะสร้ำง TSC-1 prototype ตัวแรก TSC ตั้งเป้ำไว้ว่ำภำยในปี
หน้ำจะต้องมี prototype ของดำวเทียมดวงแรก ถ้ำ process นี้ล่ำช้ำออกไป ประกอบกับสถำนกำรณ์โควิด
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อวิกฤติทำงด้ำน supply อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะพวกเซมิคอนแทคเตอร์จะท ำให้
กำรด ำเนินงำนยิ่งช้ำออกไปอีก แมจ้ะสำมำรถด ำเนินกำรในเร่ืองกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ในวันนี้ แต่กว่ำจะได้
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วัสดุอุปกรณ์มำท ำ prototype คิดว่ำน่ำจะใช้เวลำอีกประมำณอย่ำงเร็ว 8-12 เดือน หมำยควำมว่ำต้องใช้
เวลำปีหน้ำทั้งปี แล้วหลังจำกที่ได้ prototype เสร็จแล้ว TSC จะท ำ Engineering Model ซึ่งกำรจะท ำ 
Engineering Model ในปีต่อไปได้นั่นหมำยควำมว่ำในปีก่อนหน้ำนั้น  TSC จะต้องท ำกำรจัดซื้อให้เสร็จ
เรียบร้อย 

3) สกสว. : ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ สกสว. ได้รับข้อมูลจำก บพค. ว่ำ TSC-P และ TSC-1 เป็นงำนที่จะต้อง
ด ำเนินกำรต่อเนื่องตำมล ำดับขั้น ซึ่งหำก TSC-P ล่ำช้ำ อำจจะเกิดควำมล่ำช้ำของ TSC-1 โดย TSC ต้อง
ชี้แจง และหำกกรรมกำรภำยนอกเห็นชอบ ก็อำจจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันในปี 2565 ส ำหรับ TSC-P และ 
TSC-1 

4) เลขำนุกำร : ชี้แจงที่ประชุมว่ำ TSC-P และ TSC-1 ไม่ได้เป็นลักษณะงำนที่จะต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็น
ตำมล ำดับขั้นทั้งหมด มีเพียงกำรด ำเนินงำนบำงส่วนซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ ที่เป็นงำนในลักษณะนั้น แต่นี่จะเป็น
รำยละเอียดที่ทำงฝ่ำยเลขำฯ จะน ำเรียน ทำง สกสว. และ กสว. อีกครั้งนึงหลังจำกที่  TSC ได้รับควำมเห็น
จำกทุกภำคีควำมร่วมมือว่ำจะมีกำรปรับแผนกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร ตำมที่ท่ำนรัฐมนตรีได้สั่งกำร  

5) สทอภ. : ชี้แจงในประเด็นเรื่องของ TSC-P ว่ำกำรด ำเนินกำรโครงกำรย่อยของ สทอภ. เรื่อง Flight 
software ได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว ขณะนี้มีแผนจะด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยที่ท ำงำนร่วมกับ สทอภ. ที่
จะเข้ำไปสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ TSC-P ขนำนกันไปในปีงบประมำณ 2564 ในกำรนี้จะหำรือกับ สดร. 
และทำงมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกำรร่วมกัน เพื่อที่จะปรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ สกสว. ได้ให้
ข้อคิดเห็นไว้ แล้วจะเสนอเข้ำไปเพื่อขอกำรสนับสนุนใหม่ เพรำะบำงส่วนจะเป็นกำรด ำเนินงำนที่ต้องเป็น
ขั้นตอนตำมล ำดับ แต่มีบำงส่วนที่สำมำรถด ำเนินกำรคู่ขนำนได้ เพื่อจะได้ไม่เสียโอกำสและสำมำรถท ำให้
แผนงำนในภำพรวมด ำเนินไปได้ 

6) สอวช. : แจ้งที่ประชุมว่ำ มติของสภำนโยบำยฯ มีข้อคิดเห็นให้ท ำ feasibility study เชิงเทคนิครวมถึงควำม
เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม เนื่องจำกในข้อเสนอโครงกำรฯ ได้ระบุถึงควำมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมด้วย ซึ่ง
เป็นข้อสังเกตจำกทำงกรรมกำรสภำนโยบำยฯ ดังนั้นถ้ำ TSC มีเป้ำหมำยอย่ำงนั้นจริงก็ควรจะพิจำรณำ
ข้อคิดเห็นนี้เข้ำไปในกำรทบทวนแผนงำนโครงกำรฯ ด้วย ในส่วนนี้จะขอให้ทำง สกสว. ช่วยรับไปดู ถ้ำท ำได้
เร็วจะเป็นข้อมูลที่ดีที่ สอวช. จะได้น ำส่งสภำพัฒน์ฯ ต่อไป ถ้ำท ำตรงนี้คู่ขนำนกันไป TSC ยังมีเวลำอีก 1 ปี 
ถ้ำหำก TSC จะเริ่มด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2566 ตำมที่ สกสว. เรียนไว้ในตอนแรก อยำกให้เร่งท ำ 
feasibility study อันนั้นเป็นประเด็นที่ 1 และในประเด็นที่ 2 ขอเน้นย้ ำงำนของ consortium ไม่ใช่เป็นของ
แต่ละหน่วยงำน รวบรวมมำเสนอเป็นโครงกำรเล็กๆ อยำกให้เป็นงำนที่ท ำงำนร่วมกัน ใช้จุดแข็งของทุกๆ ที่ 
ตอนนี้ที่เห็นในข้อเสนอโครงกำรยังมีข้อสังเกตว่ำเป็นข้อเสนอของหน่วยงำนมำ จึงอยำกให้ปรับแผนรวมเป็น
ข้อเสนอโครงกำรของ consortium   

7) เลขำนุกำร: ชี้แจงที่ประชุมว่ำ ในส่วนของ technical feasibility study สิ่งที่ได้มีกำรด ำเนินกำรมำแล้วตั้งแต่
ปีที่ผ่ำนมำ คือส่วนของ Mission Analysis ซึ่งเป็นขั้นแรกของกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน feasibility study 
ด้ำนเทคนิค -ขั้นต่อไปคือกำรท ำ Mission Definition Review (MDR) ต่อด้วย System Design Review 
(SDR),  System Requirement Review (SRR), Preliminary Design Review (PDR) ซึ่งผลกำร review 
ทุกครั้งจะเป็นสิ่งต้องประกอบไปกับกำรของบประมำณในแต่ละ milestone กับ สกสว. ว่ำ TSC สำมำรถที่
จะส่งมอบสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ทีนี้สิ่งที่ TSC จะเสนอในวำระเพื่อพิจำรณำทีหลังคือว่ำหลังจำก TSC ท ำ review 
เหล่ำนี้ขึ้นมำ TSC จะเอำผู้เชี่ยวชำญที่ไหนมำเป็นคนตรวจทำน review นี้ เพรำะฉะนั้นในโครงกำร TSC จะ
ขอให้มีกำรแต่งตั้ง International Technical Advisory Committee ส ำหรับ TSC-1 ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ
ระดับโลกในสำขำเหล่ำนี้เพื่อที่จะมำตรวจทำนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทำง สกสว. ว่ำ  TSC มีควำมพร้อมที่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรในสิ่งที่เสนอของงบประมำณ ซึ่งจะกล่ำวถึงในวำระต่อไป  
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8) ประธำนฯ : สรุปว่ำ เมื่อครู่มี 2-3 ประเด็นที่จะต้องสร้ำงควำมชัดเจน และแจ้งรำยละเอียดต่อ สอวช. และ 
สกสว. ขอมอบฝ่ำยเลขำฯ ช่วยกันกับทุกหน่วยงำน ประสำนงำนกับผู้ประสำนงำนของแต่ละหน่วยงำนที่เคยมี
กำรมอบหมำยไว้ ให้พยำยำมท ำแผนตรงนี้ออกมำให้ได้ แล้วตัดสินว่ำ TSC มีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร
อย่ำงไร หรือว่ำกำรเริ่มต้นในปีงบประมำณ 2565 หรือ ปีงบประมำณ 2566 มันจะมีผลดีผลเสียต่ำงกัน
อย่ำงไร แล้วท ำให้ TSC ไปถึงเป้ำหมำยได้มำกน้อยต่ำงกันแค่ไหน แล้วให้น ำเข้ำมำพิจำรณำในที่ประชุมนี้ใน
คร้ังต่อไปจะเป็นกำรประชุมคร้ังที่ 2  

9) สกสว. : ให้ควำมเห็นว่ำ กำรที่ TSC จะรีบเสนอสภำนโยบำยฯ ครั้งถัดไปอำจต้องพิจำรณำดีๆ ว่ำเหมำะสม
หรือไม่ เพรำะกำรที่เสนอเข้ำไปใหม่ในสิ่งที่อนุมัติไปแล้วนั่นแปลว่ำมีอะไรที่มีปัญหำ ต้องชี้ให้ชัดว่ำปัญหำตรง
นั้นคืออะไรท ำไมต้องมำเสนอแก้ใหม่ เสนอเป็นวำระใหม่ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ำ TSC มีจุดอ่อนอะไรบำงอย่ำงที่
จะต้องไปแก้ แต่ถ้ำ TSC มี new study ขึ้นมำว่ำ TSC ศึกษำอย่ำงเช่น ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน แล้ว
อยำกจะเสนอเพื่อทรำบ หรือมีกำรปรับเปลี่ยนให้เป้ำหมำยชัดเจนมำกขึ้น หรืออะไรท ำนองนี้แล้วค่อยเสนอ 
ไม่อย่ำงนั้น กรรมกำรสภำนโยบำยฯ อำจมีค ำถำมว่ำประเด็นที่อยำกจะให้แก้มติคืออะไร หรือที่อยำกจะให้
ออกมติเพิ่มคืออะไร สกสว. เห็นด้วยในเร่ืองรับฟังข้อคิดเห็นจำกภำคีอ่ืนๆ แล้วมำปรับแผน แต่ประเด็นของ 
สกสว. คือถ้ำยังไม่ชัดเจนว่ำจะแก้ไขมติของสภำนโยบำยฯ ครั้งที่แล้วอย่ำงไร อำจจะยังไม่ต้องรีบ เพรำะว่ำ
จริงๆ ถ้ำอ่ำนมติในรำยงำนกำรประชุมที่ละเอียดไม่ได้มีแค่มติ ยังมีข้อคิดเห็นของกรรมกำรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
หลำยเรื่อง อยำกให้เอำข้อคิดเห็นตรงนั้นมำช่วยกันศึกษำ แล้วถ้ำ TSC บอกว่ำได้ไปปรับข้อเสนอโครงกำร
ตำมข้อคิดเห็นต่ำงๆ แล้ว จึงมำน ำเสนอให้ทรำบอีกครั้ง อันนี้จึงจะมีเหตุผลเพียงพอ 

10) สทอภ. : ให้ควำมเห็นว่ำมติสภำนโยบำยฯ มีไปแล้ว หำกน ำเข้ำเสนออีกในเชิงหลักกำรแล้วอำจจะไม่
เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมมติของสภำนโยบำยฯ คือเห็นชอบในหลักกำรและให้น ำข้อคิดเห็น ไปปรับแก้ ซึ่ง 
TSC ในฐำนะทีมงำน น ำข้อเสนอโครงกำรฯ ไปปรับแก้ตำมข้อคิดเห็นของสภำนโยบำยฯ แล้วมีข้อคิดเห็นจำก
ภำคีเพิ่มเติม ดังนั้นจะไม่เป็นกำรเปลี่ยนมติ แต่รำยละเอียดต่ำงๆ ภำคีต่ำงๆ จะเข้ำมำร่วมปรบัให้สมบูรณ์ข้ึน 

11) สอวช. : ให้ควำมเห็นว่ำมติสภำนโยบำยฯ เขียนไว้ค่อนข้ำงสนับสนุน TSC และได้สม่อบนโยบำยลงมำที่ กสว. 
และ สกสว. แล้ว จึงมีควำมเห็นว่ำกำรปรับทบทวนข้อเสนอโครงกำรฯ น่ำจะบริหำรจัดกำรที่ระดับ กสว. ได้ 
นอกจำกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกถึงค่อยกลับไปที่สภำนโยบำยฯ ตำมท่ำนรัฐมนตรีสั่งกำรเมื่อสักครู่ อัน
นี้แล้วแต่ควำมเห็นว่ำเหมำะสม ถ้ำจะเร่งตอนนี้มีเวลำไม่มำก ประชุมสภำนโยบำยฯ วันที่ 15 กันยำยน 
จะต้องส่งเล่มอย่ำงน้อยที่สุด 3 วันก่อนประชุม ขอฝำกพิจำรณำตรงนี้ด้วยว่ำจะให้พิจำรณำกันที่ระดับ กสว. 
น่ำจะได้หรือไม่ เพรำะว่ำสภำนโยบำยฯ เห็นชอบในหลักกำรแล้วมอบลงไปที่ กสว. พิจำรณำรำยละเอียด 

12) สทอภ. : เสนอที่ประชุมว่ำ เนื่องจำก TSC ไม่ต้องกำรไปปรับเปลี่ยนมติของสภำนโยบำยฯ แต่ในมติบอกให้น ำ
ข้อคิดเห็นไปปรับปรุง ซึ่งตรงนี้หลังจำกทีม TSC ปรับปรุงแล้วจะแจ้งกลับไปที่ สภำนโยบำยฯ เพื่อทรำบ ว่ำ 
TSC ปรับปรุงตำมข้อคิดเห็นแล้วเป็นดังนี้ และส ำเนำแจ้ง สกสว. ด้วยจะมีประโยชน์ทั้ง 2 ฝั่ง ดังนั้นใน
หลักกำรโดยสรุปเสนอว่ำ ส่งเร่ืองกลับไปที่ทำงสภำนโยบำยฯ หลังจำกที่ได้ปรับปรุงแก้ไขถูกต้อง แต่ไม่ใช่เพื่อ
เปลี่ยนมติ เพียงเป็นรำยละเอียดที่น ำข้อคิดเห็นและอ่ืนๆ มำประกอบท ำให้โครงกำรมีรำยละเอียดเพิ่มขึ้นจึง
แจ้งเพื่อทรำบ แต่จะภำยในกันยำยนหรือภำยในตุลำคมนี้  ให้เร็วที่สุด เป็นไปได้ภำยในกันยำยนตำมที่ท่ำน
รัฐมนตรีได้สั่งกำร  

13) เลขำนุกำร : เสนอที่ประชุมว่ำ ในเบื้องต้นจะขอรวบรวมข้อคิดเห็นจำกภำคีควำมร่วมมือ TSC และน ำ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ มำดูว่ำจะปฏิบัติได้อย่ำงไรบ้ำงในมิติใดบ้ำงโดยที่จะรำยงำนท่ำนรัฐมนตรีตำมข้อสั่งกำรเมื่อ
ครู่นี้ในอีก 5 วันข้ำงหน้ำ แล้วหลังจำกนั้นถ้ำจะต้องน ำเสนอเร่ืองในลักษณะใดไปสู่ที่ประชุมสภำนโยบำยฯ จะ
ขอเรียนปรึกษำกับทำง สอวช. อีกครัง้หลังจำกที่ได้น ำเรียนท่ำนรัฐมนตรีแล้ว 

14) สซ. : ให้ควำมเห็นว่ำ เมื่อตอนต้นวำระมีค ำสั่งกำรของท่ำนรัฐมนตรีแล้ว ที่จะให้ TSC ด ำเนินกำรไปในกรอบ
เวลำที่ท่ำนก ำหนด เห็นว่ำเรื่องนี้คงต้องด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำร ส่วนเมื่อปรับแล้วทบทวนกันแล้วใน
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รำยละเอียดนั้นถ้ำไม่เปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญ เมื่อท่ำนรัฐมนตรีพิจำรณำแล้วและสอวช.เห็นว่ำไม่
เปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญอำจจะไม่จ ำเป็นต้องเข้ำสภำนโยบำยฯ แต่ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญให้
ท่ำนรัฐมนตรีพิจำรณำว่ำจะน ำเข้ำหรือไม่ อย่ำงไรต้องด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำร 

15) สทน. : ให้ควำมเห็นว่ำ TSC ต้องด ำเนินกำรปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรฯ แล้วให้ท่ำนรัฐมนตรีพิจำรณำว่ำจะ
เหมำะสมที่จะเข้ำสภำนโยบำยฯ TSC หรือไม่ น่ำจะต้องเดินทั้ง 2 ทำงคือตำมที่ท่ำนรัฐมนตรีให้ข้อสั่งกำรมำ 
แต่อีกส่วนหนึ่งคือข้อคิดเห็นจำกสภำนโยบำยฯ ที่ยังไม่ทรำบรำยละเอียด ขอฝ่ำยเลขำฯ ส่งข้อคิดเห็นเหล่ำนั้น
ให้ทุกคนเพื่อที่จะช่วยกันเพิ่มเติมในส่วนนั้นไปที่เดียวกันเลย ถ้ำได้ข้อมูลตรงนี้ สทน. และหน่วยงำนอ่ืนยินดีที่
จะช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงร่ำงตำมระยะเวลำที่มีอยู่ 

16) สอวช. : ชี้แจงว่ำ ตอนนี้ตัวร่ำงรำยงำนกำรประชุมสภำนโยบำยฯ ก ำลังเวียนรับรอง แต่คิดว่ำน่ำจะสำมำรถส่ง
ร่ำงให้ได้ ทำงฝ่ำยเลขำฯ ของสภำนโยบำยฯ ได้บันทึกข้อคิดเห็นของกรรมกำรฯ ไว้ค่อนข้ำงละเอียด คิดว่ำ
น่ำจะเป็นประโยชน์กับคณะท ำงำน TSC ในกำรที่จะปรับแผนงำน จะประสำนและส่งร่ำงรำยงำนล่ำสุดให้ฝ่ำย
เลขำฯ ส่งให้ทุกหน่วยงำน ส่วนที่จะน ำเข้ำสภำนโยบำยฯ อันนี้สำมำรถที่จะเป็นวำระเพื่อทรำบได้ ถ้ำปรับ
แผนแล้ว ส่งไปให้ทำงสภำนโยบำยฯ รับทรำบว่ำ TSC ได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของสภำนโยบำยฯ 

17) ประธำนฯ : ได้สรุปในเรื่องของรำยละเอียดที่ทำง สกสว. น ำเสนอในวำระนี้  และขอให้ฝ่ำยเลขำฯ 
ประสำนงำนกับผู้ประสำนงำนของทุกภำคีควำมร่วมมือ TSC ในประเด็นที่จะเริ่มด ำเนินงำน TSC-1 ใน
ปีงบประมำณ 2565 หรือ 2566 ซึ่งเป็นประเด็นส ำคัญมำก ช่วยกันหำรือถึงทำงออกในประเด็นดังกล่ำว 

 

มติที่ประชุม รับทรำบแนวทำงกำรสนับสนุนงบประมำณให้แก่โครงกำรของ TSC ที่น ำเสนอโดย 
สกสว. และตัวอย่ำงกำรบริหำรโครงกำรใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่มีผลกระทบสูง และมอบให้ฝ่ำยเลขำฯ น ำข้อคิดเห็น
และข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก TSC ของกระทรวงกลาโหม   
 ประธำนฯ เรียนที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2564 ของสภำนโยบำยฯ ผู้แทน
กระทรวงกลำโหมมีควำมเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่งกับโครงกำร TSC และขณะเดียวกันแสดงควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมงำน
กับ TSC ซึ่งท่ำนรัฐมนตรี (ศ.พิ เศษ ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ ) ตอบด้วยวำจำว่ำมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่
กระทรวงกลำโหมจะเข้ำร่วมด้วย วันนี้จึงได้เชิญผู้แทนจำกกระทรวงกลำโหมคือ ท่ำนรองปลัดกระทรวงกลำโหม      
(พลเอกชูชำติ บัวขำว) เข้ำร่วมประชุม ขออนุญำตให้ท่ำนพลเอกชูชำติ  น ำเสนอวีดีทัศน์แนะน ำกิจกำรอวกำศของ
กระทรวงกลำโหม จำกนั้น รองปลัดกระทรวงกลำโหมจึงได้กล่ำวเรียนที่ประชุมดังนี้ 
 “กระทรวงกลำโหม กห. ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนของรัฐดูแลด้ำนควำมมั่นคงมีบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับด้ำนอวกำศจึงมีควำมต้องกำรในเรื่องกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อน ำไปสู่กำรพึ่งพำตัวเองใน
อนำคต ซึ่งปัจจุบัน กห. ได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศใน 3 ด้ำนคือ 1) ด้ำนดำวเทียมสื่อสำร เพื่อเชื่อมต่อกำร
สื่อสำรในทุกมิติทั้งบก เรือ อำกำศ ด้ำนที่ 2) คือด้ำนดำวเทียมภำพถ่ำยและภูมิสำรเทศเพื่อกำรวำงแผนทำงทหำร 
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และและด้ำนสุดท้ำยคือด้ำนกำรเฝ้ำตรวจทำงอวกำศเพื่อระวังป้องกันวัตถุในห้วง
อวกำศ ส ำหรับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องภำยในกระทรวงกลำโหมมีหน่วยงำนส ำคัญประกอบด้วยกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และอวกำศกลำโหม โดยจะมีศูนย์กิจกำรอวกำศ ที่มีหน้ำที่เป็นหน่วยระดับนโยบำยด้ำนกิจกำรอวกำศในกำรก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงให้หน่วยต่ำงๆได้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติแล้วจะมีศูนย์ปฏิบัติกำรทำงอวกำศ ของกองทัพอำกำศ 
ซึ่งจะมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำตรวจทำงอวกำศและยังมีหน่วยเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่นหน่วยงำนด้ำนกำรสื่อสำร
หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและหน่วยวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำอีกด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำนั้นกระทรวงกลำโหม
ได้ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่นทำง สทอภ. เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศและกำรใช้งำนดำวเทียม THEOS-2 
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ตลอดจนมีควำมร่วมมือกับกระทรวงกลำโหมสหรัฐฯ ในกำรฝึกร่วมประจ ำปีเกี่ยวกับกำรเฝ้ำตรวจทำงอวกำศแล้วกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ซึ่งในอนำคตกระทรวงกลำโหมมีแนวคิดที่จะเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับบริษัทโทรคมนำคม
แห่งชำติจ ำกัดมหำชนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดำวเทียมสื่อสำรซึ่งโดยหลักกำรพื้นฐำนตำมวีดีทัศน์ที่ทุกท่ำนได้ชมแล้ว
นั้นพื้นฐำนส ำคัญของกระทรวงกลำโหมคือจะมีบุคลำกรจ ำนวนหนึ่งที่มีคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์ด้ำนอวกำศจำก
หน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำดำวเทียมสื่อสำรขนำดเล็ก มีกำรใช้งำน
ดำวเทียมภำพถ่ำยกำรเฝ้ำตรวจทำงอวกำศ กำรพัฒนำห้องทดสอบขนำดเล็กตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส่วนหนึ่งซึ่งถือ
ว่ำกระทรวงกลำโหมอยู่ในช่วงของกำรเริ่มต้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ ซึ่งทำงกระทรวงกลำโหมมีควำมมุ่งหวังว่ำจะ
เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศของประเทศโดยกระทรวงกลำโหมสำมำรถเป็นหน่วยงำนกลำงประสำน
กำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนควำมมั่นคงทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กระทรวงกลำโหมประเทศพร้อมทั้งยินดี
สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะขีดควำมสำมำรถด้ำนบุคลำกรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อ
ต่อยอดกำรพัฒนำเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงำนในอนำคต ซึ่งกระทรวงกลำโหมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหำกได้เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกในภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยหรือ TSC ในครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกิจกำรอวกำศของ
ประเทศขอบคุณ” 
 

ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 
 

1) ประธำนฯ : แจ้งขั้นตอนทำงเอกสำรใน MOU ว่ำ TSC มีอยู่ด้วยกัน 12 หน่วยงำน กำรรับสมำชิกใหม่เข้ำร่วม
ในภำคีต้องเห็นชอบร่วมกันจำก 12 หน่วยงำน ตำมที่ระบุไว้ใน MOU คือทุกฝ่ำยจะต้องเห็นชอบร่วมกันอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษรและจัดท ำเป็นบันทึกควำมเข้ำใจ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและ หน่วยงำนนั้นๆ จะต้องลงนำม
ในบันทึกควำมเข้ำใจฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและปฏิบัติตำม บันทึกควำมเข้ำใจเช่นเดียวกันกับทุกฝ่ำยที่ได้ลงนำม
กันไว้ หำกในที่ประชุมนี้ทุกฝ่ำยไม่ขัดข้อง สมำชิกทุกฝ่ำยเห็นชอบร่วมกันจะต้องท ำหนังสือเป็นทำงกำรไปยัง
กระทรวงกลำโหมเพื่อเชิญเข้ำร่วมภำคี TSC และมีกำรลงนำมเพิ่มเติมใน MOU เป็นสมำชิกรำยที่ 13  
 

2) สทอภ. : ได้กล่ำวแสดงควำมยินดีว่ำ ทำง อว. โดย สทอภ. และอีกหลำยหน่วยงำนได้ท ำงำนร่วมกับ
กระทรวงกลำโหม ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรร่วมท ำเรื่อง SSA ท ำโครงกำร THEOS-2 และหลำย
โครงกำรที่ผ่ำนมำ ในหลักกำร สทอภ. ในฐำนะของสมำชิก TSC มีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ได้รับควำมสนใจแล้ว
มำร่วมงำนกับทำงกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศกลำโหมที่มำร่วมงำนครั้งนี้ แต่อำจจะต้องมีขั้นตอน
กระบวนกำรทำงเอกสำรเล็กน้อยที่ต้องด ำเนินกำรตำม MOU ขอรบกวนทำงกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
อวกำศกลำโหมท ำหนังสือประสงค์ขอเข้ำร่วม TSC แล้วทำง TSC ตอบยินดี ส ำหรับกำรประชุมในวันนี้เป็น
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร TSC ที่เป็นเรื่องนโยบำย ดังนั้นจะขอให้คณะกรรมกำรบริหำร TSC มอบ
นโยบำยให้ TSC รับ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศกลำโหม เข้ำร่วมเป็นสมำชิก TSC มันจะได้เป็น
ตำมหน้ำที่คือคณะนี้เป็นคณะกรรมกำรบริหำร TSC มอบนโยบำยแนวทำงยุทธศำสตร์ ส่วน TSC มี MOU มี
ขั้นตอนกระบวนกำรอย่ำงไรนั้นมันคนละส่วนกัน ส่วนเรื่องให้เจ้ำกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศ
กลำโหม เป็นกรรมกำรบริหำร TSC เป็นอ ำนำจของท่ำนรัฐมนตรี คณะกรรมกำรบริหำร TSC ท ำเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีพิจำรณำแต่งตั้งเจ้ำกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศกลำโหมเป็นสมำชิกกรรมกำรบริหำร TSC 

 

3) ประธำนฯ : สรุปว่ำหำกไม่มีใครขัดข้องที่กระทรวงกลำโหมจะเป็นสมำชิก TSC เพิ่ม ส่วนกำรกำรด ำเนินกำรมี 
2 ส่วนคือส่วนที่เป็น สมำชิก TSC ภำยใต้ MOU ให้ ฝ่ำยเลขำฯ ด ำเนินกำรต่อไปตำม MOU และ ในส่วนที่
เป็นค ำสั่งท่ำนรัฐมนตรี หรือค ำสั่งกระทรวง ให้ฝ่ำยเลขำฯ ร่ำงค ำสั่งของกระทรวงเพิ่มเติมในองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรบริหำร TSC  
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบรับ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศกลำโหม เข้ำเป็นสมำชิกภำคีควำม
ร่วมมืออวกำศไทย และมอบให้ฝ่ำยเลขำฯ น ำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 และ 3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของ TSC และ แนวทางการแต่งตั้ง 

• คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Advisory Committee) 
• คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคและวิศวกรรม (Engineering and Technical Advisory 

Committee) 
• คณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ทางเทคนิคส าหรับ  TSC-1 (International 

Technical Advisory Committee for TSC-1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของ TSC 
 

 เลขำนุกำร ชี้แจงที่ประชุมว่ำเนื่องจำกเวลำกำรประชุมเหลือไม่มำกอีกทั้ง วำระที่ 3.2 และ 3.3 มี
ควำมเก่ียวเนื่องกัน จึงขอควบรวม 2 วำระนี้เข้ำด้วยกัน และได้เข้ำวำระโดยอธิบำยที่ประชุมว่ำกำรประชุมในวันนี้เป็น
กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย (TSC Board) และจะมีอีก 2 ส่วนที่มีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องมีคือผู้ที่จะมำก ำกับดูแล และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำรคือส่วนของ Science Advisory 
Committee และ Engineering and Technical Advisory Committee แล้วอีกส่วนหนึ่ งที่ จะท ำงำนร่วมกับ 
Project Office ส ำหรับดำวเทียมแต่ละดวงคือในส่วนของ International Technical Advisory committee ซึ่ง
องค์ประกอบของกรรมกำรเหล่ำนี้ขอให้เป็นควำมเห็นจำกสมำชิกภำคีทั้งหมด ที่จะเสนอเข้ำมำร่วมกันแล้วมีกำรสรรหำ
ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำรก่อนกำรประชุมคร้ังต่อไป ในโครงกำรของ TSC ได้เสนอทำงสภำนโยบำยฯ เพื่อให้มี
งบประมำณจ ำนวน 70 ล้ำนบำทส ำหรับโครงกำรที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำดำวเทียม TSC-1 โดยตรงแต่เป็นโครงกำร
ที่จะส่งเสริมทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรพัฒนำทำงวิศวกรรม ที่สมำชิกภำคีจะสำมำรถเสนอมำได้ซึ่งในส่วนนี้ TSC 
Board จะพิจำรณำบนข้อคิดเห็นข้อแนะน ำจำก Science Advisory Committee หรือกรณีของกำรพัฒนำทำง
วิศวกรรมจะมำจำก Engineering and Technical Advisory Committee  
 ในส่วนของโครงกำรที่ เป็น TSC-1 ที่จะน ำเสนอต่อ สกสว. ในแต่ละปีจะเป็นควำมเห็นจำก 
International Technical Advisory Committee ดังนั้นทำงฝ่ำยเลขำฯ ขอเรียนเสนอที่ประชุมว่ำขอให้แต่ละสมำชิก
ภำคีเสนอชื่อกรรมกำรที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรเหล่ำนี้คือ 3 คนจำกแต่ละหน่วยงำน (ส ำหรับ 3 
คณะกรรมกำร) เมื่อฝ่ำยเลขำฯ ได้รับชื่อเรียบร้อยแล้วจะประสำนไปทำงผู้ประสำนงำนเรื่องกำรโหวต แต่เพรำะไม่
สำมำรถประชุมแบบพบกันจริงๆ ได้ ฝ่ำยเลขำฯ เสนอให้เป็นกำรโหวตออนไลน์ เพื่อที่จะน ำผลกำรโหวตมำรับรองกัน
ในกำรประชุม TSC Board ครั้งหน้ำ โดยที่คิดไว้เป็นตัวเริ่มต้นคือว่ำ Science Advisory Committee มีจ ำนวน
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กรรมกำรไม่เกิน 7 คน มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ มีผลงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ส่วน 
Engineering and Technical Advisory Committee มีจ ำนวนกรรมกำรไม่เกิน 7 คน โดยที่เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคนิควิศวกรรมอวกำศหรือดำวเทียมในระดับสำกล และ ในส่วน International Technical Advisory 
committee แม้ว่ำชุดนี้จะไม่ได้อยู่ในมติของสภำนโยบำยฯ แต่ทำงฝ่ำยเลขำฯ คิดว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะให้ควำม
เชื่อมั่นกับทำง สกสว. ว่ำ TSC ก ำลังด ำเนินกำรอยู่โดยที่มี peer review ที่เป็นกรรมกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญระดับโลก
ซึ่งจะมีกรรมกำรจ ำนวน ไม่เกิน 5 คน ที่เป็นกำรแต่งตั้งจำกท่ำน รมว.อว.  และในส่วนของ International Technical 
Advisory Committee จะเป็นคนต่ำงชำติแต่หำกมีคนไทยที่มีศักยภำพและมีผลงำนระดับโลก สำมำรถเข้ำมำเป็น
กรรมกำรร่วมในชุดนี้ได้ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 
 

1) ประธำนฯ : ชี้แจงว่ำกรรมกำร 2 ชุดแรกถ้ำแต่งตั้งโดย TSC Board จะเป็นอนุกรรมกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และอนุกรรมกำรด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมตำมที่ปรำกฏอยู่ในข้อเสนอโครงกำรส่วนของกรรมกำรที่ปรึกษำ
นำนำชำติ ถ้ำแต่งตั้งโดย รัฐมนตรีจะเป็นคณะกรรมกำรที่ปรึกษำนำนำชำติ ไม่ใช่อนุกรรมกำร 
 

2) มอ. : สอบถำมที่ประชุมว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ชุดนี้ เป็นคนใน consortium ด้วยได้ใช่ไหม และอำจรวมกับคน
นอกได้ 

 

3) ประธำนฯ : อธิบำยว่ำ กรรมกำรทั้ง 3 ชุดนี้ คนใน consortium สำมำรถเป็นกรรมกำรได้ ชุดที่เป็นด้ำน
วิทยำศำสตร์ และชุดที่เป็นด้ำนเทคนิคและวิศวกรรม ควรจะเป็นคนใน consortium แล้วจะมีคนนอกเข้ำ
ร่วมได้  ที่ เป็นแกนหลักคือคนใน consortium แต่ว่ำชุดที่  3 เพื่ อให้  TSC ท ำงำนได้ ในระดับที่ เป็น
มำตรฐำนสำกล คิดว่ำน่ำจะเป็นคนที่มีผลงำนที่ประจักษ์ในระดับนำนำชำติ ที่สำมำรถจะให้ควำมเห็นแล้วช่วย
ชี้แนะแนวทำงกำรท ำงำนทำงด้ำนเทคนิคส ำหรับดำวเทียม TSC-1 

 

4) สทอภ. : สอบถำมที่ประชุมว่ำ TSC Board กับ สภำนโยบำยฯ มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
 

5) สกสว. : ชี้แจงว่ำคณะกรรมกำรบริหำร TSC กับสภำนโยบำยฯ ไม่ได้เกี่ยวสัมพันธ์กัน สภำนโยบำยฯ เกิดขึ้น
ใน พรบ. สภำนโยบำยฯ เป็นพระรำชบัญญัติ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน แล้วมีกรรมกำรที่เป็นรัฐมนตรี
ประมำณ 10 กระทรวงอยู่ในนั้น มีท่ำนรัฐมนตรี อว. เป็นรองประธำนคนที่ 2 มีท่ำนปลัดกระทรวง อว. เป็น
เลขำนุกำร และผู้อ ำนวยกำรสอวช. เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร นั้นคือโครงสร้ำงตำมกฎหมำย แต่ TSC Board เกิด
จำกพื้นฐำนทำงกิจกรรมตั้ งขึ้น เพรำะ  TSC จะมีโครงกำร TSC และ TSC Board ก ำกับโครงกำรนี้
เพรำะฉะนั้นสิ่งที่ TSC เป็นผู้แทนน ำเสนอครำวที่แล้วต่อสภำนโยบำยฯ และได้รับควำมเห็นชอบ สภำ
นโยบำยฯ ส่งมำที่ กสว. ซึ่งบริหำรกองทุนว่ำจะมีแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงไร เพรำะฉะนั้นโดย
สรุป TSC Board กับ สภำนโยบำยฯ ไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน  อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตในผังแสดงโครงสร้ำง
บริหำรจัดกำร TSC ในภำพที่แสดงข้ำงต้น เขียนแต่โครงสร้ำง แต่ไม่เห็นในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรจริงๆ ไม่
ทรำบว่ำใครเป็นคนจัดกำร ใครตัดสินใจ ถ้ำ Science Advisory committee อยู่ซ้ำย Technical Advisory 
committee อยู่ขวำ และ TSC project office อยู่ตรงกลำง ใครที่จะมองเห็นภำพรวมทั้ง 2 ฝั่ง ก่อนที่จะสั่ง
กำรลงมำกระจำยออกไป คือจะต้องมีคนที่เห็นภำพรวม มีคนที่เห็นแผนรวม มีคนที่รู้ว่ำใครจะท ำเรื่องไหน มี
คนที่เป็น system integrator โครงสร้ำงนี้ยังไม่ชัดเจน ขอให้อธิบำยเพิ่มในรำยละเอียด 
 

6) สทน. : สอบถำมว่ำ ในกำรมี Science Committee กับ Technical committee จะแบ่งเรื่องอย่ำงไร 
ในทำงปฏิบัติเรื่องไหนจะเป็น Science เรื่องไหนจะเป็นเทคนิค เพรำะเรื่องส่วนใหญ่มันจะมำควบคู่กัน ขอ
ยกตัวอย่ำงที่  สทน. ท ำเรื่องฟิวชั่น จะมีคณะเดียว คือมี Board ใหญ่คล้ำยกับ TSC Board ตัวแทนของ
สมำชิกเป็นอธิกำรบดีจำกที่ต่ำงๆ แล้วมี steering committee ชุดเดียว ที่ดูทั้ง Science และ Engineering 
ควบคู่กัน เพรำะปัญหำทำงด้ำน Engineering มันคำบเก่ียวกับ Science อันที่ 2 ที่ขอสอบถำมคือ Science 
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committee และ Engineering committee จะมีคนที่มำจำก TSC Board หรือไม่ หรือจะเชื่อมโยงกับ 
TSC Board อย่ำงไร 

 

7) สอวช. : ชี้แจงเรื่องควำมสัมพันธ์ของ TSC Board กับสภำนโยบำยฯ นั้นไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำง
กันโดยตรง แต่เรื่องของดำวเทียมเป็นวำระที่สภำนโยบำยฯ เห็นชอบ แล้วเป็นส่วนหนึ่งของแผน ววน.  จะมี
ควำมสัมพันธ์ในเชิงที่ สภำนโยบำยฯ จะติดตำมควำมก้ำวหน้ำ โดยเฉพำะเมื่อ TSC เป็น Flagship ส ำคัญของ
แผน ววน. เพรำะฉะนั้น ฝ่ำยเลขำฯ ของสภำนโยบำยฯ คือ สอวช. จะติดตำมควำมก้ำวหน้ำเร่ืองวำระส ำคัญๆ 
ต่ำงๆ รำยงำนต่อสภำนโยบำยฯ เป็นระยะ ซึ่งในส่วนนี้ปกติจะมีระดับขั้นของกำรติดตำม จะลงมำที่ กสว. 
หรือ สกสว.  แล้ว กสว. จะต้องมำด ำเนินกำรติดตำมกับ consortium ซึ่ง TSC Board น่ำจะเป็นเหมือนกลุ่ม
ที่บริหำรสูงสุดของ consortium ดังนั้นควำมสัมพันธ์จะเป็นประมำณนี้ 

 

8) มจพ. : ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกกรณีของประเทศญี่ปุ่น ถ้ำเป็นโครงกำรด้ำนอวกำศของประเทศญี่ปุ่น ทำงด้ำน
คณะกรรมกำรทำงด้ำน Science จะดูในเรื่องของหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นหลักว่ำมันมีควำมเป็นไปได้
หรือไม่ หรือว่ำมันจะมีผลกระทบต่อสังคมอย่ำงไร ส่วนทำงด้ำน technical จะเป็นเรื่องทำงวิศวกรรมเป็น
หลักว่ำจะใช้เทคนิคใดในกำรที่จะน ำไปใช้เพื่อให้ได้เป้ำประสงค์ของทำงที่  Science ตั้งเป้ำหมำยไว้ 
เช่นเดียวกันของ TSC ที่ กรรมกำร 2 ชุดนี้จะช่วย Project manager ในกำรบริหำรโครงกำรว่ำกำรบริหำร
โครงกำรจะเป็นในรูปแบบไหน ถ้ำโครงกำรไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกฝั่งใดฝั่งนึง จะต้องทบทวนแล้วพิจำรณำ
ใหม่ ในอดีตจะมีหลำยโครงกำรที่พิจำรณำแล้วไม่มีผลกระทบทำงด้ำน Science หรือใช้งบประมำณที่สูง
เกินไปหรือระยะเวลำยำวนำนเกิน ไปโครงกำรเหล่ำนั้นจะถูกพับเก็บไป 

 

9) ประธำนฯ : สรุปกรณีของประเทศญี่ปุ่น ใช้ Science เป็น โจทย์ และ engineering ท ำตำม 
 

10) สทอภ. : มีข้อคิดเห็นว่ำ โครงสร้ำงบริหำรจัดกำรนี้ก ำลังท ำให้เป็นรำชกำรมำกขึ้นเร่ือยๆ  ซึ่งกำรท ำงำนแบบ 
consortium คือ กำรประสำนควำมร่วมมือกันได้คุยหำรือกัน แล้วมีคนมำแนะน ำให้ค ำปรึกษำช่วยดูอันนี้ดี 
แล้วเสนอในนำม TSC ไม่ใช่เสนอในนำมแต่ละหน่วยงำน ดังนั้นทำงนักวิทยำศำสตร์คุยว่ำท ำอะไร ท ำร่วมกัน
เร่ืองอะไรแล้วส่งเร่ืองมำให้ ทำง TSC Board  พิจำรณำเห็นชอบเป็นทำงกำร เพรำะได้คุยกันมำจำกตัวแทน
ของแต่ละหน่วยงำนแล้ว คือต้องพยำยำมลดขั้นตอนให้น้อยลง ส่งเสริมสนับสนุนให้งำนมันเร็วขึ้น จะมีคณะที่
ปรึกษำช่วยนั้นดี ช่วยให้ท ำงำนถูกทำงมำกขึ้น  ที่ถำมว่ำสภำนโยบำยฯ กับ TSC Board สัมพันธ์กันอย่ำงไร 
เพรำะว่ำเห็นชอบโครงกำร TSC ที่มีโครงสร้ำงบริหำรจัดกำรเป็นแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่ได้แปลว่ำเมื่อ
ผ่ำนสภำนโยบำยฯ แล้วจะต้องท ำตำม เพรำะไม่เกี่ยวข้องกัน คนละหน่วยงำนกัน ไม่สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน
เพียงงำนประสำน โดยสรุปข้อที่ 1 เสนอว่ำมีที่ปรึกษำเหล่ำนี้มำช่วยดีมำก แต่พยำยำมท ำให้เป็นรำชกำร
น้อยลง ท ำงำนวิจัยให้ผลงำนเกิดขึ้นให้เร็วขึ้นมำกข้ึน ข้อที่ 2 ที่มองว่ำสภำนโยบำยฯ ไม่เก่ียวเท่ำไหร่ แต่คือมี
ควำมเก่ียวข้องบ้ำง จึงเสนอให้กำรด ำเนินกำร TSC ให้ถูกต้องตำมขั้นตอนในส่วนที่เก่ียวข้องกับสภำนโนบำยฯ 

 

11) สทน. : เห็นด้วยกับกำรลดขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำร แต่มีควำมเห็นว่ำ โครงสร้ำงกำรบริหำรที่ทำงทีมฝ่ำย
เลขำฯ เสนอเป็นโครงสร้ำงที่ดีแล้ว เป็นแนวทำงที่หลำยประเทศใช้ในกำรขับเคลื่อน ลดขั้นตอนเพรำะว่ำถ้ำให้ 
TSC Board ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหำรมำดูรำยละเอียดคงไม่ไหว ให้นักวิจัยซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญช่วย
พิจำรณำไปเลย คนที่เป็นผู้รู้ ขลุกอยู่กับหน้ำงำน มีควำมเชี่ยวชำญ จะมองอะไรหลำยอย่ำงในเชิงเทคนิคได้
ชัดเจนมำกกว่ำ แต่ขณะที่ TSC Board จะมองในภำพกว้ำง ในเรื่องของกำรจัดสรรงบประมำณ เรื่องของ
ประเด็นนโยบำย อะไรที่ควรจะขับเคลื่อนไปในทิศทำงไหน เพรำะฉะนั้นคิดว่ำโครงสร้ำงกำรบริหำรนี้ถือว่ำ
ใช้ได้ แต่ถ้ำจะควบรวม Science กับ Technical committee เข้ำด้วยกันเพื่อที่จะให้เป็นแกนหลัก คล่องตัว 
กระชับภำยในทีมเดียว มันจะเร็วขึ้นที่ตำมที่ สทอภ. แนะน ำ ซึ่งทีมนี้จะมีควำมส ำคัญมำกเพรำะว่ำเป็นเป็น
ทีมที่จะพิจำรณำในรำยละเอียดค่อนข้ำงเยอะจะลดภำระให้กับ TSC Board ซึ่งจะดูในเชิงนโยบำยและ
บริหำรเป็นหลัก แบบนี้จะท ำงำนได้ง่ำยขึ้น ส่วนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่ำดีหรือเปล่ำเพรำะว่ำยังไม่แน่ใจว่ำตัว 
Science Advisory กับ Technical advisory committee จะเป็นทีมจำกคนไทยหรือจำกต่ำงประเทศ ถ้ำ
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เป็นคนจำกต่ำงประเทศเป็นผู้เชี่ยวชำญอยู่แล้วคงไม่เป็นไร แต่ถ้ำเป็นทีมจำกนักวิจัยไทย ทีมของ TSC เป็น
คนที่ท ำงำนจริงอำจจะลองพิจำรณำเพิ่มใน International technical advisory committee ไว้คอยให้
ค ำแนะน ำ เชื่อมโยงกิจกรรมของ TSC กับภำยนอกซึ่งเป็นแนวทำงที่ค่อนข้ำงมีประสิทธิภำพ 
 

12) สซ. : สอบถำมว่ำรูปโครงสร้ำงกำรบริหำร TSC หมำยควำมว่ำใน TSC จะมีงบประมำณอยู่จ ำนวนหนึ่งที่จะ
เป็น Science program หรือ Technology R&D program ส ำหรับให้สมำชิก TSC เสนอเข้ำมำเพื่อให้
ท ำงำนเป็นไปตำมนโยบำยของ TSC Board ฉะนั้นจะต้องมีอนุกรรมกำรอยู่ 2 ชุด ชุด Science Advisory 
Committee จะดูพิจำรณำในเรื่องของ Science program ในขณะที่ Technical Advisory Committee 
จะดูในเร่ืองของเทคโนโลยี R&D program 2 ชุดนี้แยกกันจะไม่ผูกกัน ตำมโครงสร้ำงนี้แล้วสุดท้ำยเอำผลกำร
วิเครำะห์พิจำรณำจำก 2 ชุดนี้ รำยงำนที่ TSC Board ว่ำมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรในกำรสนับสนุนตรงนี้ ไม่
ทรำบว่ำเข้ำใจถูกไหม หรือว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 

13) เลขำนุกำร : ตอบ สซ. ว่ำ เข้ำใจถูกต้อง 
 

14) สทอภ. : สอบถำมว่ำ หำกเป็นไปตำมที่  สซ. เข้ำใจ โครงกำร TSC-1 และ TSC-2 มีแล้ว แล้วจะมีกำร
พิจำรณำเข้ำไปสู่  Advisory committee นี่จะเป็นในลักษณะอะไร เพรำะตอนนี้มีโครงกำรที่จะต้อง
ด ำเนินงำนแล้ว จะมีโครงกำรอันไหนที่จะเข้ำไป Advisory committee คือมันน่ำจะเป็น Advisory ส ำหรับ
กำรพัฒนำ TSC-1 หรือ TSC-2 น่ำจะเป็นอย่ำงนั้นหรือไม่ ไม่น่ำจะเป็นว่ำมีสิ่งที่แต่ละหน่วยงำนอยำกท ำแล้ว
มำเสนอ 

 

15) เลขำนุกำร : ชี้แจงว่ำในกรอบงบประมำณ 891 ล้ำนบำท จะมีกรอบงบประมำณ 70 ล้ำนบำทไว้ส ำหรับ 
project ที่ ไม่ได้ เป็นดำวเทียม TSC-1 โดยตรง แต่เป็นกำรพัฒนำที่ เกี่ยวข้องและส่งเสริมกันทั้ งด้ำน
วิทยำศำสตร์ เช่นกรณีกำรศึกษำสภำวะอวกำศจะเป็นเร่ืองของ space weather เป็นตัวอย่ำง หรือว่ำในกรณี
ของต้นแบบเทคโนโลยีที่สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอดจะเป็นด้ำนเกี่ยวกับทำงTechnology R&D program 
70 ล้ำนบำทเป็นกรอบที่ยังไม่ได้วำงเป้ำไว้ส ำหรับส่วนได้เป็นกำรจ ำเพำะของโครงกำรแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใน
ขอบเขตของคณะกรรมกำรทั้ง 2 ชุดนี้พิจำรณำ 

 

16) สกสว. : ได้ชี้แจงที่ประชุมเพื่อให้เข้ำใจตรงกันว่ำ มติสภำนโยบำยฯ เห็นชอบในหลักกำรให้ กสว. พิจำรณำ
เรื่องงบประมำณ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ TSC จะได้รับงบประมำณทั้งหมดตำมที่เสนอไป 891 ล้ำนบำท 
ดังนั้น TSC จ ำเป็นต้องมีแผนและเป้ำหมำยที่ชัดเจน และงบประมำณตำมควำมเหมำะสม ด้วยโครงกำรนี้อยู่
ภำยใต้ Strategy Fund โดย PMU ที่มำรับงบประมำณไปจะพิจำรณำว่ำโครงกำรที่เสนอมำนั้นตอบ OKR 
หรือไม่ 

 

17) สทอภ. : ขอตั้งข้อสังเกตนอกเหนือ วำระนี้ว่ำ เนื่องจำก สกสว. เป็นผู้ที่ให้ทุนเป็นคนที่พิจำรณำกำรให้
งบประมำณแก่ TSC เป็นกรรมกำรใน TSC Board ด้วย อำจจะมี conflict of interest นอกจำกนี้ยังมี 
สอวช. เป็นกรรมกำรด้วย คือถ้ำหำก สอวช. ในฐำนะกรรมกำรเห็นชอบในเรื่องที่พิจำรณำในที่ประชุม TSC 
Board แล้วหำกต้องส่งเรื่องนั้นไปยัง สอวช. แล้วทำง สอวช. ไม่เห็นชอบ จะย้อนแย้งกันในกำรท ำงำน พอยิ่ง
มี Science Advisory Committee มำดูพิจำรณำโครงกำรก่อนอีก แล้วมี TSC Board ซึ่งมี สอวช. และ 
สกสว. อยู่ด้วยเห็นชอบแล้ว แต่เมื่อส่งไป สอวช. และ สกสว. แล้วไม่เห็นชอบในหลักกำร หรือ ในรำยละเอียด 
จะท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงไม่เหมำะสม  ขอกลับมำในวำระนี้ ในหลักกำรไม่ได้ขัดข้องอะไร ยิ่งมีคนมำ
ช่วยดูนั้นดีแต่ให้มีขั้นตอนให้น้อย เร็ว ชัดเจน และมีควำมร่วมมือจำกทุกหน่วงำน แต่เมื่อกี้คุยกันไม่ค่อย
ชัดเจนหลำยจุด เช่น ที่ปรึกษำ TSC-1 ยังไม่ได้อยู่ในโครงสร้ำงกำรบริหำรนี้ ขอเสนอฝ่ำยเลขำฯ อำจจะไป
เตรียมข้อมูลท ำให้เรียบร้อยแล้วน ำเสนอครำวหน้ำ คุยกันทุกหน่วยตกลงจะเป็นอย่ำงนี้ จะมีคณะใดบ้ำง 
โครงสร้ำงกำรท ำงำนเป็นอย่ำงไร สำยบังคับบัญชำเป็นอย่ำงไร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงไร แล้วมำ
เสนอครำวหน้ำแล้ว เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นทำงกำรต่อไป 
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18) ประธำนฯ : ขอฝ่ำยเลขำฯ ไปคุยหำรือกับผู้ประสำนงำนทุกหน่วยงำนแล้วน ำข้อสรุปว่ำตกลงต้องมี
คณะกรรมกำรเหล่ำนี้อย่ำงไรบ้ำง มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงไร จะท ำอะไร อำจมีส่วนหนึ่งคือดูเรื่องของ
โครงกำรวิจัยที่เป็น high impact ที่มี publication หรือ engineering คิดว่ำ ดร.พงศธร อำจให้ข้อมูลได้
เยอะเกี่ยวกับวิธีกำรด ำเนินงำนด้ำนอวกำศที่ประเทศญี่ปุ่นท ำกัน แล้วอีกส่วนซึ่งไม่ปรำกฏมำก่อนนะคือ 
International technical Advisory committee ท ำหน้ำที่อะไร ฝำกฝ่ำยเลขำฯ ในวำระที่ 3.2 และ 3.3 
ให้มำสรุปกันครำวหน้ำ โดยขอให้ทำงฝ่ำยเลขำฯ ไปคุยกับสมำชิก TSC ก่อนเช่นเดียวกับเร่ืองที่ สกสว. ฝำกไว้
ในวำระที่ 2.3 แล้วน ำมำพิจำรณำใน TSC Board คร้ังหน้ำ 

 

19) สกสว. : มีข้อกังวลที่ สกสว. เป็นกรรมกำรอยู่ใน TSC Board ซึ่งอำจจะเป็น conflict of interest  แต่
เนื่องจำกมีค ำสั่งแต่งตั้งแล้ว ดังนั้นในเบื้องต้นคือถ้ำมีวำระที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณหรือว่ำเงินหรือว่ำกำร
อนุมัติโครงกำรตรงนั้น สกสว. จะขอไม่ร่วมประชุมหรือว่ำไม่แสดงควำมเห็นไป แต่ว่ำในอนำคตถ้ำเห็นว่ำเป็น
กำรไม่เหมำะสมที่ สกสว. อยู่เป็นกรรมกำร TSC Board อำจจะเป็นเร่ืองที่ต้องหำรือต่อไป 

 

20) สทน. : ในเมื่อ TSC จะกลับไปทบทวนองค์ประกอบของ TSC Board ตรงนี้อยำกให้ฝ่ำยเลขำฯ และผู้
ประสำนงำนช่วยกันหำรือเพิ่มเติมอีกนิดในประเด็นขององค์ประกอบของคณะชุดต่ำงๆ ว่ำโครงสร้ำงจะเป็น
อย่ำงไรบ้ำง จะได้เห็นภำพรวมแล้วจะได้อนุมัติไปทีเดียวเลย โดยเฉพำะควำมเชื่อมโยงของคณะท ำงำนต่ำงๆ 
กับ TSC Board  

 

21) เลขำนุกำร : ฝ่ำยเลขำฯ จะประสำนงำนกับภำคีสมำชิก TSC แล้วถ้ำไปถึงจุดที่เป็นองค์ประกอบและบทบำท
ของ committee รวมถึงกำรเสนอชื่อ สำมำรถด ำเนินกำรได้ จะดูว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรถึงจุดใด แล้วมำ
น ำเสนอในกำรประชุม TSC Board คร้ังหน้ำ 
 

มติที่ประชุม: มอบให้ฝ่ำยเลขำฯ ไปคุยหำรือกับผู้ประสำนงำนทุกหน่วยงำนภำคี TSC แล้วสรุปออกมำว่ำ โครงสร้ำง
กำรบริหำรงำน TSC จะเป็นอย่ำงไร ต้องมีคณะกรรมกำร หรืออนุกรรมกำรอะไรบ้ำง ประกอบด้วยใครบ้ำง มีอ ำนำจ
หน้ำที่อย่ำงไร รวมถึงคณะที่ปรึกษำที่ยังไม่ปรำกฏในโครงสร้ำงที่น ำเสนอต่อ สภำนโยบำยฯ คือ International 
technical Advisory committee ส ำหรับ TSC-1 แล้วน ำมำเสนอเพื่อพิจำรณำในกำรประชุม TSC Board คร้ังหน้ำ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3.4 การจัดตั้งส านักงานประสานงาน TSC ภายในอาคารของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ถนน
พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

 
ประธำนฯ แจ้งที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุม 10 หน่วยงำนเมื่อ 13 มกรำคม 2564 ส ำนักงำนนวัตกรรม

แห่งชำติ  หรือ สนช. ซึ่งเป็นสมำชิกของ TSC ได้ เสนอพื้นที่บำงส่วนของส ำนักงำนที่ ซอยโยธี อยู่ในบริเวณของ
กระทรวง อว. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง ให้ TSC ใช้เป็นส ำนักงำนประสำนงำน TSC ถ้ำทุกท่ำนเห็นชอบ คิดว่ำเป็นเร่ือง
ที่ดีเพรำะว่ำมีสถำนที่นั่งท ำงำน ติดต่อประสำนงำนอยู่ในกรุงเทพมหำนครและอยู่ที่บริเวณกระทรวง อว.  

 
ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 

1) สทอภ. : ขอบคุณ สนช. ที่เสนอให้ใช้ พื้นที่ สนช. เป็นส ำนักงำนประสำนงำน ซึ่งทำง TSC จะมีหนังสือเป็น
ทำงกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ไปทำง สนช. และให้ตอบรับเป็นทำงกำรเพรำะเผื่อมีเปลี่ยนแปลงในกำรใช้พื้นที่ 
ในอนำคต นอกจำกนี้ให้ระบุในเร่ืองค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ด้วย ท ำให้เป็นเอกสำรทำงกำรต่อไป 

2) ประธำนฯ : เห็นด้วยที่จะมีหนังสือเป็นทำงกำรขออนุญำตใช้พื้นที่ไปทำง สนช. เป็นทำงกำรและเงื่อนไขใน
กำรใช้พื้นที่ส ำหรับท ำงำน 
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3) สนช. : ชี้แจงว่ำในปีที่ผ่ำนมำ สดร. ได้ท ำจดหมำยขอใช้พื้นที่อยู่แล้วในนำมของ TSC สนช. จัดเตรียมพื้นที่ไว้
แล้วบนชั้น 2 ของอำคำร สนช. ส่วนค่ำใช้พื้นที่ ค่ำสำธำรณูปโภค สนช. ไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม แต่จะมี ส่วน
ของที่จอดรถหรือว่ำห้องประชุม อำจต้องขออนุญำตล่วงหน้ำ ขอเพิ่มเติมนิดนึง ในส่วนชั้น  2 ของตึก สนช. 
จะเป็นพื้นที่ที่ สนช. ท ำเป็น coordination กับ start-up จะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมระหว่ำง TSC กับ 
ภำคเอกชน หรือ ภำคอุตสำหกรรม 

 

4) ประธำนฯ : เสนอข้อคิดเห็นว่ำเมื่อมีกำรตั้ง TSC Board แล้ว TSC Board จะเป็นผู้ถำมเป็นทำงกำรน่ำจะ
เหมำะสมกว่ำแล้วจะขอให้ทำง สนช. ตอบกลับมำอีกครั้งต้องขอบคุณ สนช. ที่ให้ควำมอนุเครำะห์เรื่องของ
พื้นที่แล้วเร่ืองของสำธำรณูปโภคในกำรใช้เป็นส ำนักงำนประสำนงำนTSC ในกรงุเทพมหำนคร 

 

5) สทน. :  สอบถำมว่ำ TSC มีแผนที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำอยู่ที่นั่นหรือไม่ หรือว่ำแค่เป็นพื้นที่เฉยๆ คือเป็นจุด
ศูนย์กลำง อันนี้ดีที่มีส ำนักงำนชัดเจนตรงนี้จะเป็นภำพลักษณ์และดีส ำหรับควำมร่วมมือกับเครือข่ำย ใน
อนำคต มีแผนที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำอยู่ที่นั่นไหม 

 

6) ประธำนฯ : เสนอควำมเห็นว่ำในขั้นต้นคงจะต้องรบกวนทำง สนช. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่บำงท่ำนที่เป็นผู้
ประสำนงำนจำก สนช. มำประจ ำ เนื่องจำกอยู่ในอำคำรเดียวกันอยู่แล้ว อำจจะเป็นผู้ที่คอยรับเร่ืองต่ำงๆ ที่มี
กำรติดต่อเข้ำมำเพรำะช่วงแรก TSC ยังไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ เจ้ำหน้ำที่ของ TSC ต้องรอกำรอนุมัติ
งบประมำณ  TSC ต้องวำงแผนกันว่ำในกำรด ำเนินงำนจะมีรำยละเอียดอย่ำงไรบ้ำง ส ำหรับกำรใช้ส ำนักงำน
ประสำนงำน TSC นี้ เห็นว่ำมันจะมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง เพรำะหลำยสมำชิกอยู่ที่ต่ำงจังหวัดในกำรเข้ำมำ
ท ำงำนหรือประสำนงำน หรือบำงครั้งมำร่วมงำนกันเป็นเวลำนำนหลำยวัน พื้นที่กำรท ำงำนที่ สนช. จะเป็น
ประโยชน์แล้วท ำให้กำรด ำเนินงำนรำบรื่น 

 

7) สทน. : เสนอที่ประชุมว่ำในหนังสือที่ TSC จะส่งไปที่  สนช. ควรจะระบุขอในส่วนของเจ้ำหน้ำที่มำประจ ำ
ส ำนักงำนในช่วงต้นเข้ำไปด้วยเพื่อที่จะเป็นควำมสะดวกกับทำง สนช. ที่จะได้อนุมัติไปทีเดียว 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบที่จะใช้พื้นที่ภำยในอำคำรของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ จัดตั้งส ำนักงำนประสำนงำน TSC 
และมอบให้ฝ่ำยเลขำฯ น ำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ 3.5  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

เลขำนุกำร แจ้งว่ำในช่วงปีแรกแผนเดิม TSC Board นี้จะประชุมกันทุกไตรมำส คิดว่ำในจุดนี้ TSC Board มี
สิ่งที่ต้องพิจำรณำค่อนข้ำงมำกรวมทั้งข้อเสนอโครงกำร ที่จะต้องส่งเข้ำไปยัง สกสว. ฉบับสุดท้ำย ในขั้นต้นคิดว่ำถ้ำ  
TSC ประชุมกันในระยะ 1-2 เดือนข้ำงหน้ำน่ำจะสอดคล้องกับก ำหนดเวลำของกำรของบประมำณจำก สกสว. 

 
ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมมีดังนี้: 
 

1) ประธำนฯ : เสนอข้อคิดเห็นว่ำเนื่องจำกผู้บริหำรแต่ละท่ำนมีโปรแกรมค่อนข้ำงแน่นอยู่ ดังนั้นจะจัดท ำเป็น 
doodle poll หรือก ำหนดวันเลย 
 

2) เลขำนุกำร: รับที่จะไปท ำ doodle poll ส่งไปยังผู้ประสำนงำนในระยะประมำณ  5 สัปดำห์ข้ำงหน้ำ
โดยประมำณบวกลบ 2 สัปดำห์ เพื่อที่จะนัดประชุม TSC Board คร้ังต่อไป 

3) ประธำนฯ : เสนอที่ประชุมว่ำ กำรประชุมครั้งต่อไปหรือครั้งใดคร้ังหนึ่งถ้ำเป็นไปได้เป็น จะเรียนเชิญทุกท่ำน
มำประชุมที่เชียงใหม่ และไปเยี่ยมชมหอดูดำวดำรำศำสตร์วิทยุ ขนำด 40 เมตร และ ขึ้นไปดูบนจำน และ
กำรประชุม TSC Board น่ำจะเวียนไปจัดที่ต่ำงๆ ตำมสถำนที่ตั้งของหน่วยงำนสมำชิก TSC 
 



 

22-22 
 

มติที่ประชุม : ให้ฝ่ำยเลขำฯ ท ำ doodle poll ส่งไปยังผู้ประสำนงำนในระยะประมำณ  5 สัปดำห์ ข้ำงหน้ำ
โดยประมำณ เพื่อนัดประชุม TSC Board คร้ังต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

   

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

นำยศุภฤกษ์ อัครวิทยำพันธุ ์

นำยวิภู รุโจปกำร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


